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Ruvu Shooting yataja ‘uSaliti’ kipigo yanga  UK. 23MiChEzo Maoni, katuni uk. 6

Waziri Mkuu, Kassim Majaliwa,  akizungumza katika kikao kwa njia ya mtandao na Katibu Mkuu  Wizara ya Viwanda na Biashara, Kaimu Katibu Mkuu - 
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habari kitaifa

Mbunge wa Nachingwea mkoani Lindi, Dk. Amandus Chinguile (mwenye suti), akimjulia hali mgonjwa 
Juma Seif, alipotembelea hospitali ya wilaya juzi, kuzungumza na watumishi ili kujua kero zinazowakabili. 
PICHA: MPIGAPICHA WETU 

 

Mwanafunzi 
akutwa
ameuawa 
chumbani

 Na Rose Jacob, MWANZA

MWANAFUNZI wa kidato cha 
pili katika Shule ya Sekondari Ka-
tunguru, aliyefahamika kwa jina 
la Vincent Renatusi, amekutwa 
ameuawa chumbani kwake jijini 
Mwanza alipokuwa anaishi, huku 
mwili wake ukiwa na majeraha 
shingoni. 

Kwa mjibu wa Kamanda wa 
Polisi mkoani Mwanza, Murilo 
Jumanne, mwanafunzi huyo 
mwenye umri wa miaka 17, mka-
zi wa Mtaa wa Msumbiji Kata 
ya Kawekamo wilayani Ilemela 
mkoani Mwanza, aliuawa na vitu 
vyake kuporwa.

Kufuatia tukio hilo la mauaji, 
Jeshi la Polisi mkoani hapa lin-
amshikilia mtu mmoja, Hamisi 
Omary, mwenye umri wa miaka 
19 mkazi wa Nyasaka Msumbiji, 
kwa tuhuma za kutenda kitendo 
hicho.

Kamanda Murilo alidai kuwa  
mtuhumiwa huyo alikiri  kufanya 
mauaji hayo baada ya kuhojiwa.

“Tunamshikilia Hamisi Omary 
kwa tuhuma za kumuua mwa-
nafunzi Vincent Desemba Mosi 
majira ya saa 11:00 asubuhi,” 
alisema Kamanda Murilo na 
kuongeza:

 “Ametupeleka sehemu al-
ipokuwa ameuza vitu alivyoku-
wa amepora   chumbani kwa 
marehemu, na aliyevinunua vitu 
hivyo naye tumemkamata.”

Aidha, Kamanda Murilo alise-
ma vitu mbalimbali vilivyoporwa 
ni runinga, redio aina ya Sub 
woofer, ambavyo vinadaiwa ku-
uzwa kwa Erasto Jackson, mkazi 
wa Kitangiri.

Mtuhumiwa huyo naye ana-
hojiwa kwa tuhuma za kupokea 
mali za wizi.

Bunge, CHADEMA wakinzana wabunge wa Viti Maalum
Na Mwandishi Wetu

BUNGE na Chama cha Demokrasia na 
Maendeleo (CHADEMA) wametoa kauli 
zinazokinzana kuhusiana na suala la 
kuvuliwa  uanachama wabunge wa Viti 
Maalum kwa tiketi ya chama hicho.

  Bunge limesema halijapokea barua ya 
CHADEMA, kuhusu uamuzi wa Kamati Kuu 
ya chama hicho iliyokutana kwa dharura 
kuwajadili wabunge wa Viti Maalum 19.

Jana Nipashe ilipokea taarifa kuwa 

CHADEMA imeshawalisha barua ya uamuzi 
wa Kamati Kuu kwenye muhimili huo wa 
kutunga sheria na kuisimamia serikali.

Alipoulizwa kuhusu kama Bunge 
limepokea barua kutoka CHADEMA, 
Katibu wa Bunge, Stephen Kagaigai 
alisema:  “Waulize wenyewe.”

Alipoambiwa tayari wameulizwa na 
wamekiri kuwasilisha barua, alisema: 
“sijaiona.”

 Taarifa zilizothibitishwa na CHADEMA 
zilisema: “Bunge lilishapelekewa barua 

tangu mwezi jana. Baada tu ya uamuzi.”
Novemba 27, mwaka huu, CHADEMA 

ilitangaza kuwavua nyadhifa zote 
aliyekuwa Mwenyekiti wa Baraza la 
Wanawake la (BAWACHA), Halima Mdee, 
na viongozi wengine, pamoja na kuwafuta 
uanachama.

Aidha, Mdee na wenzake 18 walisema 
watakata rufani Baraza Kuu kupinga 
uamuzi huo, na kwamba wataendelea 
kuwa wanachama wa hiari.

Wabunge hao waliapishwa Novemba 

23, mwaka huu, na wakati akizungumza 
kwa niaba ya wenzake, Mdee alieleza 
kuwa wana baraka za chama hicho, jambo 
ambalo lilipingwa vikali na Mwenyekiti 
wa CHADEMA Taifa, Freeman Mbowe na 
Katibu Mkuu, John Mnyika.

Viongozi hao walisema fomu za 
kupeleeka majina Tume ya Taifa ya 
Uchaguzi (NEC) kuhusu viti maalum 
hazikujazwa na Katibu Mkuu kwa mujibu 
wa utaratibu.

Wachambuzi waunga mkono uamuzi wa ACT-Wazalendo
 Na Beatrice Shayo

W
ACHAMBUZI 
wa masu-
ala ya siasa 
na wasomi 

wametoa maoni yao kuhusu 
uamuzi wa Chama cha ACT-
Wazalendo kuridhia kuunda 
Serikali ya Umoja wa Kitaifa 
(SUK), kuwa ni kitendo cha 
busara.

Hata hivyo, baadhi ya 
watoa maoni hayo walidai 
chama kukosa msimamo 
baada ya awali kupinga ma-
tokeo ya Uchaguzi Mkuu wa 
Oktoba 28, mwaka huu.

Wachambuzi wengine 
wametafsiri kuwa ACT-Wa-
zalendo wameangalia masla-
hi mapana ya Wazanzibari.

Wakizungumza na Ni-
pashe kwa nyakati tofauti 
walisema, kitendo cha cha-
ma hicho kuridhia kuingia 
katika SUK ni cha busara na 
kutasaidia chama kuendelea 
kujijenga vizuri.

Profesa wa Chuo Kikuu 
cha Ruaha (Ruco), Gaudence 
Mpangala, alisema uamuzi 
wa Maalim Seif ni wa busara 
ingawa mwanzo walipinga 
matokeo.

Alisema siasa za Zanzibar 
anazifahamu. “Kwa kuangalia 
siasa za Zanzibar, ametumia 
busara namuunga mkono ka-
tika hilo,” alisema.

Profesa Mpangala alisema 
kuwapo kwa SUK kumesaidia 
kupunguza msuguano wa ki-
siasa visiwani humo.

Alisema awali kulikuwa 
na msuguano mkali baini ya 
Chama cha Wananchi (CUF) 
na Chama Cha Mapinduzi 
(CCM) na vilikuwa vikisu-
luhishwa mara kwa mara.

“Msuguano ulikuwa siyo 
mzuri, ilikuwa hakuna kuzi-
kana, kusaidiana kwa sababu 
ya kisiasa, endapo Maalim 
Seif angekataa ingesababisha 
mvutano,” alisema.

Mhadhiri wa Chuo Kikuu 
cha Dar es Salaam (UDSM), 
Richard Mbunda, alisema 

Maalim Seif ni mtu mwenye uzoe-
fu wa siasa za kuzira, na kitendo 
chake cha kukubali ni cha busara.

Alisema wanapokuwa wana-
zira jambo fulani wanajinyima 
fursa kitendo ambacho alikuwa 
akikifanya Maalim Seif katika seri-
kali ya awamu ya saba.

Mbunda alisema wanapokubali 
kuingia kwenye Serikali ya Umoja 
ya Kitaifa kunawapa fursa ya ku-
wapo kwa wizara na inakuwa 
rahisi kuziwasilisha hoja zao ku-
liko kususia ambako kunawaletea 
madhara.

Kwa mujibu wa mhadhiri huyo, 
uamuzi wa ACT- Wazalendo ni 
moja ya kubadili mbinu kwa 
kuwa wameona mbinu za zamani 
hazijawapa tija.

“Siasa za kususia hazina tija, 
unatakiwa kufanya siasa za ku-
gusa hisia za watu wengi. ACT-
Wazalendo kinahitaji kukua na 
wameona ni bora kuingia katika 
serikali ya SUK,” alibainisha.

Aliyewahi kuwa Makamu Mwe-
nyekiti wa CHADEMA, Profesa 
Abdallah Safari, alisema ubinafsi 
umesababisha usaliti bila kujali 
walioumizwa kwenye uchaguzi 
mkuu ambao waliupinga.

Alisema huu ni wakati wa 
CHADEMA kufanya vizuri wasi-
kubali kubadilika kwa kuwa wana 

mtaji mzuri wa wanachama.
ACT -Wazalendo kilifikia 

makubaliano ya kuingia katika 
SUK baada ya kikao cha Kamati 
Kuu ya chama hicho kilichofanyi-
ka mwishoni mwa wiki jijini Dar 
es Salaam, ambacho pamoja na 
mambo mengine kilitoa masharti 
kikitaka watu wote waliohusika 
na matukio ya uvunjifu wa haki 
za binadamu wakati wa uchagu-
zi mkuu wachukuliwe hatua za 
kisheria, ili kupunguza majeraha 
kwa wananchi na kuhakikisha 
chaguzi zijazo zinakuwa huru na 
haki.

Katibu Mkuu wa ACT-Wazalen-
do, Ado Shaibu, alisema Kamati 
Kuu ilizingatia hali ilivyo Zanzi-
bar hivi sasa na siasa za chuki na 
uhasama kurudi upya kutokana 
na makovu yanayotokana na uch-
aguzi wa mwaka huu.

Novemba 19, mwaka huu, 
wakati akitangaza Baraza la 
Mawaziri, Rais wa Zanzibar, Dk. 
Hussein Mwinyi, alisema waliki-
andikia barua chama hicho kwa 
ajili ya kupeleka jina la Makamu 
wa Kwanza wa Rais.

Alisema pia alilazimika kuacha 
nafasi mbili za mawaziri wa Afya 
na Biashara kwa ajili ya chama 
hicho endapo kingeridhia kuingia 
katika SUK.

Maridhiano yaliyofanywa 
mwaka 2010 ndiyo yaliwezesha 
kuwapo kwa mabadiliko ya Kat-
iba ya Zanzibar na chama kina-
chopata kura zaidi ya asilimia 10 
kinaruhusiwa kuingia katika Seri-
kali ya Umoja wa Kitaifa.

Katika Uchaguzi Mkuu wa Ok-
toba, mwaka huu, ACT- Wazalen-
do kilipata kura zaidi ya asilimia 
10, hata hivyo, awali kilipinga ku-
ingia SUK kwa madai kuwa uch-
aguzi haukuwa huru na haki.

Katika mkutano wa pamoja bai-
na ya ACT-Wazalendo na Chama 
cha Demokrasia na Maendeleo 
(CHADEMA), viongozi wa vyama 
hivyo walikaririwa wakisema 
kuwa hakukuwa na uchaguzi bali 
kulikuwa na uchafuzi.

MAALIM KUAPISHWA LEO
Kwa mujibu wa taarifa iliyotole-

wa na Ikulu Zanzibar, Maalim Seif 
ataapishwa leo kuwa Makamu wa 
Kwanza wa Rais katika viwanja 
vya Ikulu visiwani humo.

Pia, jana mchana Rais Dk. Hus-
sein Ali Mwinyi, aliwateua Naibu 
Katibu Mkuu wa ACT-Wazalendo, 
Nassor Ahmed Mazrui na Mwa-
nasheria wa ACT-Wazalendo Zan-
zibar, Omar Said Shaaban, kuwa 
Wajumbe wa Baraza la Wawakili-
shi. 
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Serikali yaagiza mambo 4 bei ya saruji 

Ukatili wa kutelekeza familia washamiri Njombe

Tisa jela miaka
 30 kwa ubakaji
 Na Marco Maduhu, 
KISHAPU

WATU tisa wilayani 
Kishapu mkoani Shin-
yanga, wamehukumiwa 
kwenda jela miaka 30 kwa 
makosa ya ubakaji wa wa-
toto kuanzia Januari hadi 
Novemba, mwaka huu.

Matukio 91 yaliyoripoti-
wa kesi 43 bado zinaende-
lea mahakamani.

Mkuu wa Dawati la Jin-
sia na Watoto kutoka Jeshi 
la Polisi wilayani Kishapu, 
mkoani Shinyanga, Rose 
Mbwambo, alisema hayo 
juzi wakati wa maadhim-
isho ya siku 16 za kupinga 
ukatili wa kijinsia wilayani, 
ambayo kilele chake ni De-
semba 10, mwaka huu.

“Dawati la jinsia bado tu-
nakabiliwa na changamoto 
ya ukosefu wa masha-
hidi kwenye kesi hizi za 
ubakaji dhidi ya watoto, na 
ndiyo maana hukumu zake 
zinachukua muda mrefu, 
sababu ya jamii kuogopa 
lawama na uhasama wa 
kifamilia,” alisema Mb-
wambo.

Mkuu wa Wilaya ya 
Kishapu, Nyabaganga 
Taraba, alisema matatizo 
ya kubakwa kwa watoto 
wa kike yanatokana na im-
ani za kishirikina na kuita-
ka jamii iachane na vitendo 
hivyo ambavyo vina kiuka 
haki na utu wa mtoto.

Alisema serikali wilayani 
humo itaendelea kuwa-
chukulia hatua kali wa-
nanchi wote wanaende-
keza masuala ya ukatili 
wa kijinsia, huku akiyataka 
mashirika na watendaji wa 
serikali kuendelea kutoa 
elimu ya ukatili ndani ya 
jamii pamoja na madhara 
yake.

 Na Edwin Mhagama 

WAZIRI Mkuu, Kassim Ma-
jaliwa, ametoa maagizo manne 
kwa wadau wa saruji na viongozi 
wa serikali katika kudhibiti bei 
ya saruji pamoja na   upatikanaji 
wake nchini.

Waziri Mkuu alitoa maagizo 
hayo jana, jijini Dodoma,  katika  
mkutano kwa njia ya mtandao 
na wadau wa saruji wakiongozwa 
na wawakilishi wa kampuni za 
saruji, wakuu wa mikoa na wa-
tumishi wa Wizara ya Viwanda na 
ya Uchukuzi, ambapo aliwaagiza 
viongozi wa serikali kutembe-
lea mara kwa mara viwanda vya 
saruji.  

“Viongozi wa Wizara ya Vi-
wanda endeleeni kutembelea 

viwanda   na kusikiliza matatizo, 
wana ushauri wa kuzungumza 
na serikali, pamoja ya kwamba 
tumewahamasisha kuwekeza 
nchini, lakini kuna umuhimu wa 
kuwatembelea tukasikie matatizo 
yao… hao ndiyo mabalozi wa kui-
ta wawekezaji wengine,” alisema 
Majaliwa.

Waziri Mkuu alizitaka kampuni 
za uzalishaji wa saruji kuhakiki-
sha zinaongeza wigo wa usambaji 
na uzalishaji nchini kwa kuhakiki-
sha mawakala wa usambazaji 
saruji wanaongezeka mpaka mae-
neo ya vijijini, ili kuleta unafuu 
kwa wananchi na kuhakikisha 
saruji inapatikana.

“Kampuni za saruji tanueni 
wigo wa mawakala, kuwe na 
mawakala angalau kila mkoa kwa 

kila kampumi, ili bidhaa zenu zi-
weze kufika kwa mawakala hao 
kwenye mikoa ili saruji ipatikane 
mpaka vijijini,” alisema Waziri 
Mkuu na kuongeza:

 “Kwa hiyo ongezeni mawakala 
ili saruji iweze kufika kwa wakati 
kwa wananchi.” 

Katika agizo lingine,  Majaliwa 
liitaka Tume ya Ushindani  ku-
hakikisha bei ya saruji inashuka   
na kuwa yenye tija kwa wananchi 
kulingana na gharama.

“Tume ya ushindani mnatak-
iwa kujua kama bei ya saruji ni 
shindani na   yenye tija kwa wa-
nanchi wetu, hili ni jukumu lenu 
kupita kuona kama bei zinazotu-
mika ni bei halisi… bei imekuwa 
kubwa sana, na inatuletea mgon-
gano kati ya wananchi na serika-

li,” alieleza Waziri Mkuu.
 AKATAA BODI YA SARUJI
Katika hatua nyingine, Majali-

wa  alisema kwamba hakuna ula-
zima wa kuunda Bodi ya Saruji, 
na kuwa ni bora kuanza kushu-
ghulikia changamoto zilizopo 
kwanza,  ili kuepuka gharama.

Kadhalika,  aliwataka wakuu 
wa mikoa kuhakikisha wanakuwa 
wanafanya ziara katika  viwanda 
vya saruji katika mikoa yao.

Kwa upande wao, wawakilishi 
wa kampuni za uzalishaji saruji 
walisema wanajitahidi kupun-
guza gharama za bidhaa hiyo li-
cha ya kwamba wanakabiliwa na 
vikwazo mbalimbali vikiwamo 
ukarabati wa mashine za viwan-
da, umeme pamoja na gharama 
za usafirishaji. 

 Na Elizabeth Kilindi, NJOMBE

MATUKIO 43 ya ukatili wa kutelekeza 
watoto Halmashauri ya Wilaya ya Njombe, 
yameripotiwa kwa kipindi cha mwezi Julai 
2019 hadi Septemba 2020.

Akizungumza na Nipashe kwa njia 
ya simu, Ofisa Ustawi wa Jamii wa 
halmashauri hiyo, Averino Chaula, alisema 
matukio hayo ni yaliyoshindikana kwa 
ngazi za awali.

“Inawezekana kuna matukio mengi 
kwa sababu haya ni yale ambayo 
yameshindikana hatua ya awali, yaani 

ngazi ya jamii yameshindikana, wakipeleka 
ngazi ya kata yamewashinda kwa hali hii 
inaweza ikakupa picha,” alisema Chaula.

Katika kuelekea maadhimisho ya siku 
16 za kupinga ukatili wa kijinsia, Chaula 
alisema wanaume wengi wanaotelekeza 
familia wamejijengea mazoea kwamba 
mwanamke ndiye anapaswa kutafuta 
kipato.

“Ukizungumza nao walio wengi tayari 
wana mazoea, watu wengi wa mkoa wa 
Njombe mama ndiye mtafutaji, baba 
anachohakikisha anamtafutia shamba 
mama, watoto wamekulaje, wamevaaje 

hawajali, wanamuachia mwanamke na 
mwanamke mzigo unapokuwa mkubwa  
wanakuja kukimbilia,” alisema.

“Wapo wengine kwa sababu ya ndoa za 
mitala unakuta baba amekimbilia upande 
mmoja amesahau upande mwingine, kwa 
hiyo watoto wa upande wa pili wanakuwa 
waathirika wa ndoa mpya matukio mengi 
yanafanana, hivyo pia kuna watoto wa 
nje ya ndoa baba amezaa bila ya kuoa 
akishazaa huko wanalea kwa siri, lakini 
mwanaume anapokosa kuwajibika mambo 
yanakuja hadharani,” alisema Chaula.

Aliwataka wanawake kuepuka kuweka 

mahusiano ya siri na mwanamume ambayo 
baadaye yatasababisha kutelekezewa 
watoto.

“Ukishapata mchumba mkishaanza 
mahusiano hujui malengo yake umkatae 
kama unaona anaeleweka nenda tu kwa 
wazazi, ili hata mtoto anapozaliwa baba 
awajibike asiwe na sababu za kukwepa 
kwepa,” alisema.

Alitoa wito kuwa jukumu la kuzuia 
ukatili kwa watoto na wanawake ni la kila 
mtu hivyo jamii isisite kufichua vitendo 
hivyo.

MAKALA MAALUMhAbAri KitAifA   

Meneja bidhaa wa kampuni ya Tigo, Mkumbo Myonga,  akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam jana, wakati wa kuzindua 
kampeni ya kufunga mwaka, wateja watapata fursa ya kujishindia pikipiki au televisheni za kisasa. PICHA: MPIGAPICHA WETU
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Ndugai awaambia 
wahitimu watumie 
taaluma kujiajiri

 Na Cynthia Mwilolezi, ARUSHA 

SPIKA wa Bunge, Job Ndugai, amewataka 
wahitimu wa Chuo cha Uhasibu Arusha 
(IAA), kuacha kulalamikia serikali ukosefu 
wa ajira, badala yake watumie taaluma wali-
yoipata, kujiajiri na kupaisha uchumi wa kati 
nchini.

Amekipongeza chuo hicho kufungua 
tawi lao mkoani Dodoma, litakalowezesha 
wabunge kupata elimu ya uongozi, utawala 
na usimamizi wa fedha.

Akizungumza jana jijini Arusha wakati 
akiwatunuku vyeti wahitimu 1,952 wa 
ngazi ya Uzamili, Shahada, Stashahada na 
Astashahada za masuala mbalimbali ya fed-
ha na TEHAMA, Ndugai aliwataka wahitimu 
kuachana na mawazo ya kikoloni ya kusubi-
ri ajira za serikali na mashirika binafsi.

“Ninyi ni wataalamu wa masuala ya fedha 
mnajua jinsi ya kuzitafuta, kuwekeza na kuz-
ipangilia, hivyo ondokeni kwenye mawazo 
potofu ya kusubiri ajira, wakati mmekalia 
utajiri nendeni mkajiajiri, nendeni mkawe 
chachu ya taifa, sababu nyinyi ni mabilionea 
wa nchi hii,” alisema.

Ndugai aliwataka kuacha kutumia muda 
mwingi kwenye mitandao ya kijamii kuru-
sha lawama na matusi kwa serikali na baa-
dhi ya wazazi kutokana na kukosa ajira kwa 
kuwa haitawasaidia.

“Inakera sana kuona mhitimu wa chuo 
kikuu anatumia muda wake kutukana seri-
kali na kuilaumu, badala ya kutafuta utajiri, 
kitendo hiki kinawafanya wapitwe kiuchumi 
na kimaendeleo na watoto wa darasa la saba 
ambao wengi hutumia muda wao, kusaidia 
wazazi shughuli mbalimbali za kiuchumi na 
baadhi hata kuanzisha miradi mikubwa,” 
alisema.

Alitoa mfano wa mfanyabiashara ambaye 
ni marehemu bilionea Faustine Mrema, 
alisema hakusoma Chuo Kikuu, lakini amea-
cha alama ya miradi mikubwa ya hoteli ya 
Impala, Naura na Ngurdoto.

“Igeni mfano wake kama angetumia muda 
wake vibaya, leo tusingemkumbuka hapa 
licha ya kuwa ametangulia mbele ya haki 
badilikeni,” alisisitiza.

Aliwataka kuacha kuchagua kazi na ku-
jifungia mlango wa ajira kwa kutaka wawe 
wahasibu pekee wakati wana elimu ya ku-
fanya kazi yoyote kwa kutumia utaalamu 
wao wa fedha na kuwa matajiri.

Alipongeza pia chuo hicho kuanzisha kozi 
mpya za Shahada za Uzamivu (PHD) na ku-
wapa wanafunzi mazingira bora na tulivu ya 
kujisomea ya Ngurdoto ambayo yatavutia 
wanafunzi wa mataifa mbalimbali, kuja ku-
soma na viongozi wa serikalini.

Kwa upande wake, Mkuu wa Chuo cha 
Uhasibu Arusha, Prof. Eliaman Sedoyeka, 
alisema chuo hicho ni bora barani Afrika na 
wanajipanga kuanzisha kozi za Shahada za 
Uzamivu hivi karibuni.

Kuhusu kuhamishia wanafunzi kwenye 
hoteli ya nyota tano ya Ngurdoto Moun-
tain Lodge, alisema baada ya kuona sekta 
ya utalii imeathirika na janga la corona na 
kwa kuwa wao ni wabobezi na wasimamizi 
wa masuala ya fedha na biashara, waliona 
vyema kupeleka wanafunzi hapo ili kuinua 
uchumi na biashara hiyo.

 Mhandisi wa Mitambo ya Mawasiliano, Uongozaji na Ufuatiliaji wa Mienendo ya Ndege wa Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania 
(TCAA), Ednah Mbwana, akitoa elimu juu ya shughuli zinazofanywa na kitengo hicho, katika banda la TCAA kwenye maonyesho ya 
5 ya bidhaa za viwandani yanayofanyika katika viwanja vya Sabasaba, jijini Dar es Salaam. PICHA: MPIGAPICHA WETU.  

TAKUKURU yaokoa mamilioni
 zaidi ya walimu mikopo umiza
 Na Mwandishi Wetu, TABORA

TAASISI  ya Kuzuia na Kupambana 
na Rushwa (TAKUKURU) Mkoa wa 
Tabora, imefanikiwa kurejesha 

zaidi ya shilingi milioni 17, ambazo walimu 
wanne na mtu mwingine walidhulumiwa 
na wakopeshaji wasio na vibali pamoja na 
mfanyabiashara.

Hayo yalibainishwa jana na Mkuu wa 
TAKUKURU  Mkoa wa Tabora, Mussa 
Chaulo, wakati wa mkutano na waandishi 
wa habari.

Alisema katika tukio la kwanza, 
TAKUKURU ilimrejeshea Mwalimu 
Veronica Joseph shilingi milioni 6 kati ya 10 
ambazo alikuwa akimdai mfanyabiashara 
Yusufu Kitumbo.

Alisema hatua hiyo ilifikiwa baada ya 
Kitumbo kushindwa kumpa gari alikuwa 
amekubali kumuuzia   Mwalimu Veronica 
kwa kiasi cha shilingi miloni 10.

Alisema licha ya mwalimu kumaliza 

malipo baadaye alimdanganya na 
kulichukua gari kwa madai kuwa kuna 
mtumishi wake alikuwa anampa sehemu 
ya fedha za mwalimu huyo.

Chaulo alisema licha ya mwalimu huyo 
kudai kupatiwa gari alilolipia, Kitumbo 
alimzungusha na ndipo TAKUKURU iliingia 
kati na kufanikiwa kupata kiasi hicho.

Akizungumza baada ya kupata fedha 
hizo, Mwalimu Veronica aliishukuru 
Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Tabora 
kwa kushirikiana na TAKUKURU kwa 
kufanikiwa kurejesha kiasi hicho, na 
kuwaomba waendelee kumbana ili aweze 
kumalizia kiasi kilichobaki cha shilingi 
milioni 4.

Katika tukio la pili, Chaulo alisema 
TAKUKURU imefanikiwa kuwabana 
Kampuni ya Misana Michael Mtaturu, 
Marco Maduka, na Dotto inazokopesha 
mikopo kinyume cha sheria na taratibu 
na kurejesha na kuokoa kiasi cha shilingi 
milioni 9.5 zilizokuwa na walimu watatu.

Alisema fedha hizo ni mali za walimu 
Sophia Mathew, Anna Mtaturu na Regina 
Mponeja.

Mkuu huyo wa TAKUKURU Mkoa 
wa Tabora alisema wamefanikiwa 
kurejesha kiasi cha shilingi milioni 1.5 
kwa Boniface Daniel ambaye alikuwa 
kibarua wa Kampuni ya Simu ya Mkononi 
Tanzania(TTCL) baada ya kutolipwa haki 
yake na mtumishi wa TTCL.

Wakati huo huo TAKUKURU Mkoa 
wa Tabora kwa kushirikiana na Ofisi 
Mashtaka wa Serikali, inatarajia kumfikisha 
mahakamani mfanyakazi wa Manispaa ya 
Tabora, Sylvester Michael, kwa tuhuma 
za kujihusisha na vitendo vya rushwa, 
matumizi mabaya ya mamlaka na ufujaji 
na ubadhirifu.  

Alisema kati ya Machi 2018 hadi Juni 
2019, alikuwa amekusanya shilingi milioni 
19.6,  lakini kiasi cha shilingi 5.3 kati ya hizo  
hazikuwasilishwa benki.

EPZA yahamasisha ununuzi bidhaa za ndani 
 Na Mwandishi Wetu

MAMLAKA ya Uwekezaji wa maeneo 
maalum kwa ajili ya mauzo nje ya nchi 
(EPZA), imetoa wito kwa wananchi ku-
nunua na kutumia bidhaa zinazozalishwa 
na viwanda nchini kwa kuwa zina ubora wa 
hali ya juu kuliko zinazoagizwa nje ya nchi.

Mkurugenzi wa Uhamasishaji Uwekezaji 
wa EPZA, James Maziku, alisema hayo al-
ipokuwa anazungumzia maonyesho ya 
bidhaa za viwanda vya ndani yanayoende-
lea katika viwanja vya Sabasaba, jijini Dar 
es Salaam.

“Kuendelea kununua bidhaa kutoka nje 
ambazo zina viwango vya chini kuliko zile 
zinazozalishwa nchini ni kuhujumu juhudi 
za serikali za kuvutia uwekezaji katika vi-

wanda nchini,” alisema.
Alisema EPZA, kwa niaba ya serikali im-

ekuwa mstari wa mbele kuweka mazingira 
wezeshi ili kuvutia uwekezaji zaidi nchini.

Katika kusimamia uzalishaji, alisema 
viwanda vilivyoanzishwa chini ya EPZA 
vinazalisha bidhaa zinazokidhi viwango na 
ushindani wa kimataifa.

Maziku alisema, kwa kupitia uwekezaji 
katika maeneo maalum kwa ajili ya mauzo 
nje ya nchi yaani EPZ, asilimia 80 ya bidhaa 
zinauzwa nje ya nchi na 20 zinauzwa ndani 
ya nchi.

Alisema zinazouzwa katika soko la ndani 
zina ubora sawasawa na zinazouzwa nje ya 
nchi.

Maziku alisema kwa wananchi kuen-
delea kununua bidhaa kutoka nje ya nchi 

ambazo ubora wake ni mdogo kuliko zile 
zinazozalishwa nchini ni kutoitendea haki 
nchi na kuikosesha mapato.

Pia, alisema viwanda ambavyo vipo chini 
ya EPZA ambavyo huzalisha bidhaa za 
kilimo kwa ajili ya kuuza nje ya nchi, vin-
achangia kwa kiasi kikubwa kuongeza pato 
katika sekta ya kilimo.

Alisema fursa hiyo imewafanya wakuli-
ma kujihakikishia soko la uhakika la mazao 
yao na kuongeza kipato na kuchangia 
uchumi wa nchi.

Meneja Uhamasishaji Uwekezaji wa 
EPZA, Grace Lemunge, alisema mamlaka 
hiyo imetumia fursa ya maonyesho ya bid-
haa za viwanda vya ndani kuhamasisha 
Watanzania kununua bidhaa za kitanzania 
ili kuviendeleza zaidi viwanda vya ndani.
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MAONI & UCHAMBUZI

 WAHENGA husema uchungu wa mwa-
na aujuaye mzazi. Lakini pamoja na hayo 
ukweli ni kwamba kila mmoja akumbuke 
kuwa alikuwa mtoto na sasa ni mtu mzima, 
hivyo anapaswa kumsaidia mtoto ili akue 
na kufikia hatua za kujitegemea na ku-
mudu maisha yake.

Hivyo ndivyo naweza kusema kufua-
tia wiki moja ya matukio mfululizo ya 
watuhumiwa wa ubakaji wanafunzi na wa-
toto kujaza vichwa vya habari.

Ikumbukwe elimu kwa mtoto ndiyo 
msingi wa maisha, ukiwa ni msuli  anao-
jifunga kukabiliana na kupambanua 
changamoto na matatizo kuanzia uchumi, 
afya na mikiki ndani  ya jamii.

Kilichotokea karibuni ni pamoja na 
mwalimu wa sekondari Vwawa wilayani 
Mbozi, mkoani Songwe kushikiliwa kwa 
tuhuma za kunaswa na mwanafunzi ny-
umbani kwake katika mazingira yanayo-
husishwa na ubakaji.

Aidha, Mwenyekiti wa Kijiji cha Ijinga  
huko Magu, mkoani Mwanza, kutuhumiwa 
kumpa  ujauzito mwanafunzi wa darasa la 
sita wa shule ya Ijinga, anayedaiwa kuwa 
na  miaka 15.

Tukio jingine ni mtoto wa miaka sita 
huko Arusha, kubakwa hadi kufa wakati 
mwingine wa miaka 12 kutoka wilayani 
Serengeti naye alibakwa na kujeruhiwa 
vibaya.

Hiyo ni orodha iliyotolewa na Chama 
cha Wanahabari Wanawake (TAMWA) 
kuhusu mwenendo wa ubakaji katika 
mikoa mbalimbali.

Ni taarifa zinazotolewa kuelekea kilele 
cha maadhimisho ya kupinga ukatili wa ki-
jinsia duniani kinachofikiwa kesho Jumata-
no Desemba 10 na mwaka huu kauli mbiu 
ni ‘mabadiliko yanaanza na mimi’.

Ni vyema kauli hiyo ikagusa jamii na 
kubadilika ili kuachana na vitendo hivyo.

Takwimu za hivi karibuni za Umoja wa 
Mataifa (UN), zinaonyesha kuwa  wasi-
chana na wanawake milioni 243 duniani, 
walitendewa ukatili na ndugu, marafiki au 

majirani wanaowazunguka.
Kwa hiyo ni wakati wa kuwalinda wa-

nawake, watoto na wahitaji ambao wapo 
kwenye hatari ya kubakwa au kunyanyas-
wa kutokana na udhaifu au hali ya maum-
bile yao.

Lakini si hivyo tu, vikwazo wanavyo-
kumbana navyo wasichana ambao bado 
wapo shuleni, vinatakiwa kuondolewa ili 
kufikia malengo yao.

Baadhi ya vikwazo ni kama kukosa 
msaada na fedha kutoka kwa wazazi na  
walezi ili kununua mahitaji ya muhimu 
na kujikimu wakiwa shuleni. Wasichana 
wengi hulazimika kuingia kwenye ngono 
utotoni kupata fedha za kununulia mafuta, 
sabuni, daftari, chakula na taulo za kike 
kwa sababu hawana wala wa kuwasaidia.

Wengine wanalazimika kuwa na uhusi-
ano na walimu, madereva wa pikipiki, wa-
fanyabiashara na hata jamaa zao wa karibu 
ili kuwasaidia fedha za kujikimu.

Tukirejea kwenye suala la ubakaji na 
uharibifu wa watoto tunajiuliza hivi wa-
husika hao hawana uchungu na watoto 
wawe wa kuwazaa au wa ndugu zao?

Kwa sababu ukiangalia takwimu za wa-
naotuhumiwa kufanya vitendo hivyo na 
ambao hata wamekwishapewa hukumu 
baada ya kuthibitika na kutiwa hatiani 
mahakamani, wana umri wa utu uzima 
kuanzia miaka 25 na kuendelea wengine 
wakiwa ni wazee.

Matukio hayo yanaonyesha namna gani 
jamii bado inahitaji elimu, kutambua mto-
to awe wa kike au wa kiume ana haki ya ku-
soma na kukamilisha malengo kama ilivyo 
kwa mtoto wa kiume.

Pia watenda makosa au watuhumiwa 
wajaribu kuvaa viatu vya mzazi, je, ingeku-
wa ni mwanawe  anabakwa pengine hata 
kufa angejisikaje?

Mtoto wa mwenzio ni wako, waacheni 
watoto wa kike wakue, msiwajeruhi, ku-
waathiri kisaikolojia na kuwaangamiza. 
Walindeni wadogo hawa wasome, wakue 
na watimize ndoto zao.

Ubakaji watoto watuhumiwa
hamkuvaa viatu vya ‘uzazi’?

 Muungwana Lazima Nilonge

SUK ianze utatuzi masuala
yanayowasibu wananchi

Na Christina 
Mwakangale
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Meneja Usambazaji na Masoko: Emmanuel Lyimo, 0716 500500
Mapokezi:       0745 700710
Matangazo:    0782 253676
Baruapepe:     advertise@guardian.co.tz
Website:       www.ippmedia.com
       epaper.ippmedia.com

 RAIS wa Zanzibar, Dk. Hussein Mwinyi, amemteua Mwenyekiti 
wa ACT –Wazalendo, Maalim Seif Sharif Hamad, kuwa Makamu 
wa Kwanza wa Rais wa Serikali ya Umoja wa Kitaifa (SUK),  visi-
wani humo.

Rais Mwinyi anaelekea kukamilisha nia yake, maana tangu 
mwanzo alitangaza azma yake ya kuunda serikali ya ushirika in-
ayohusisha wapinzani, hongera kwa kufikia azma hiyo.

Serikali ya Umoja wa Kitaifa ni muhimu na ndiyo njia pekee ya 
kuwashirikisha wanasiasa wengine kwenye uongozi bila kujali 
kuwa walikuwamo kwenye mchakato wa uchaguzi mkuu, lakini 
hawakuchaguliwa.

Hongera serikali, ACT-Wazalendo na Wazanzibari kwa kush-
irikiana na kuchukua hatua hiyo, inayoonekana na kukubaliwa 
na wengi kuwa inafaaa kupunguza mkwamo wa kisiasa miongoni 
mwa wananchi.

Serikali ya Umoja wa Kitaifa kama ilivyoelezwa na viongozi 
wakuu wa serikali inalenga kuleta amani, maelewano, upendo na 
kuongeza ushirikiano miongoni mwa Wazanzibari.

Inafahamika kuwa SUK inaundwa kwa mujibu wa katiba ya 
Zanzibar inayotaka kuwapo na serikali ya umoja huo inayokuwa 
na wapinzani pamoja na chama tawala. Lakini utashi wa kisiasa 
nao muhimu kufikia azma hiyo.

Tunaomba serikali hiyo ianze sasa kuwasaidia na kuwatatulia  
wananchi changamoto zao.

Mathalani, ihakikishe kunakuwa na usafiri wa uhakika na wa 
kisasa baina ya Unguja na Pemba pamoja na Dar es Salaam.

Iwe ni wa ndege, meli au boti ziendazo kasi tukiamini kuwa 
hatua hiyo ni ya muhimu katika utekelezaji wa maazimio na yale 
yaliyomo kwenye mikakati ya kuwasaidia wananchi hasa kuondo-
kana na changamoto sugu ya usafiri.

Wanaounda serikali ya umoja wa kitaifa wanapaswa kuanzia 
sasa kuwa na mtizamo mpya wa kujenga na kuendeleza amani, 
mshikamano, kuponya majeraha na kudumisha umoja wa kitaifa.

Halikadhalika, kuenzi na kuendeleza upendo badala ya uten-
gano na hisia za kujiona kuwa sisi Wapemba au Wazanzibari au 
Waunguja. Ni muda wa kuponya majeraha na kuachana na fikra 
kuwa wapo wanyonge na wengine wenye nguvu.

Tunaishauri serikali ya umoja kuwa na sera ya kitaifa ya kuen-
delea kuwalinda wananchi, kuwainua kiuchumi, kisiasa na kuwa-
kumbuka majeruhi hasa wale walioumizwa na harakati za kisiasa 
kwenye uchaguzi mkuu, kabla ya kufikia maamuzi hayo ya kuun-
gana na kuwa na serikali ya pamoja.

Tunaona kuwa huu ndiyo wakati wa kujenga taifa kwa kuwa 
na mikakati ya kunyanyua kilimo, kuboresha viwanda, utalii, bi-
ashara, bandari na sekta ya uvuvi.

Tunaishauri SUK kuwa na mkakati kabambe wa kuanzisha vi-
wanda vidogo, vya kati na vikubwa na kuwa na mipango endelevu 
inayoisimamia uchumi na maendeleo.

Viongozi wa SUK wana wajibu wa  kuona na kuhakikisha kuwa 
vijana wanainuliwa. Wanakuwa na hali bora zaidi na wananchi 
wananufaika na kuwa na maisha bora.

Tunaamini kuwa serikali hiyo ya ushirikiano inapoongoza wa-
nanchi itakuwa kama chombo kinachoumizwa na masuala mbal-
imbali yanayowagusa wananchi.

Mambo hayo ni kuanzia umaskini, maisha duni, lakini pia vita   
na chuki za muda mrefu zinazohusu upande mtu anapotoka iwe 
Unguja au Pemba.

Tunawaombea amani, mshikamano na mafanikio katika ku-
watumikia wananchi ambao daima wana kiu ya maendeleo na si 
harakati za kisiasa.



Jumanne Desemba 8, 2020 7
habari kitaifa

Takwimu za kilimo zatajwa katika kupunguza umaskini

VETA yamkabidhi mhitimu cherehani

 Na Ashton Balaigwa, MOROGORO

OFISI ya Taifa ya Takwimu (NBS) imese-
ma kama sekta ya kilimo itaendelea kutoa 
mchango kwa maendeleo ya jamii na 
kiuchumi hasa kwenye kuongeza kipato, 
kuondoa umaskini.

Pia hatua hiyo itasaidia kuimarisha upa-
tikanaji na usalama wa chakula kwa nchi 
nyingi za bara la Afrika na takwimu katika 
eneo hilo zinatakiwa kuendelea kufanyika.

Kauli hiyo ilitolewa na Meneja wa Tak-
wimu za Kilimo wa NBS, Titus Mwisomba, 
wakati   akizungumza na wadau wa   kili-
mo wakati wa kikao cha Mpango Mkakati 
wa Kuboresha na kuendeleza Takwimu 

awamu ya pili (ASSP ll) Manispaa ya Moro-
goro.

Katika kilichoandaliwa na Serikali ya 
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,  Seri-
kali ya Marekani, Benki ya Dunia, Shirika 
la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa 
(FAO) na Umoja wa Ulaya(EU) na kushiriki-
sha wadau wa kilimo.

Mwisomba alisema lengo la kukutana 
na wadau wa kilimo ni kupitia mpango 
wa kwanza wa ASSP l ambao ulikuwa wa   
miaka mitano uliomalizika, na kwamba ki-
kao kizi hicho kinatarajiwa kutoa  mawazo 
kutoka kwa wadau wa taasisi binafsi, ili 
yale yatakayofikiwa kupelekwa kwa watoa 
maamuzi. Hata hivyo, alisema mpango 

umefanikisha kupatikana kwa takwimu za 
kilimo na kutokana na washiriki kushirik-
ishwa kwa dhati katika kuandaa mnyororo 
huo wa kuboresha na kuimarisha, takwimu 
za kilimo, mvuvi na mifugo.

“Zipo baadhi ya changamoto   zilizo-
jitokeza katika mpango wa awamu ya 
kwanza kama upatikanaji wa fedha za 
utekelezaji wa programu mbalimbali kwa 
wakati na ushiriki wa wadau wachache, 
umetusaidia kujenga ule mpango wa pili,” 
alisema Mwisomba.

Alisema kutokana na mafanikio ya 
mpango wa kwanza, kwa sasa wanawa-
tegemea   wadau   hao kutoa maoni yao 
yatakayosaidia kuboresha  upatikanaji wa 

takwimu sahihi na zitazoenda na wakati 
hasa wa sekta binafsi za kilimo na mifugo.

Mchambuzi wa masuala ya Chakula 
na Lishe kutoka   FAO, Fadhili Mtengela, 
alisema mpango mkakati huo umesaidia 
kufanyika kwa   utafiti wa kilimo, mifugo 
na uvuvi kwa mwaka 2014 hadi 2017, Sensa 
ya mwaka 2019/2020, utafiti wa makadirio 
ya uzalishaji wa chakula na uimarishaji wa 
takwimu za kiutawala (ARDS).

Alisema takwimu zilizopatikana kuto-
kana na utafiti huo zinaweza kutumika na 
serikali pamoja na wadau katika utungaji 
sera, kupanga mipango, kupima na kusi-
mamia miradi ya maendeleo ya sekta ya 
kilimo nchini.

Na Beatrice Moses 

MHITIMU mwenye uhitaji 
maalum, Neema Chole, katika 
Chuo cha Mafunzo ya Ufundi Sta-
di (VETA), amezawadiwa chere-
hani baada ya kufaulu masomo 
ya ushonaji vizuri. 

Mkuu wa Chuo hicho, Joseph 
Mwanda, akizungumza mwis-
honi mwa wiki kwenye mahafali 
ya kumaliza  mafunzo ya ufundi 
stadi na huduma daraja la pili na 
tatu, iliyofanyika jijini Dar es Sa-
laam, alisema Neema amefulu ku-
pata alama B, na VETA imeamua 
kumzawadia cherehani ambayo 
anaweza kuitumia vizuri licha ya 
kuwa ana ulemavu wa miguu. 

“Tunamzawadia cherehani 
maalum kutokana na juhudi zake 
kata kujifunza, amefanya vizuri 
imekuwa ni kama taarifa kwa 
wazazi wanaoficha watoto wenye 
ulemavu kwa kuamini kuwa ha-
wawezi kushiriki kwenye maen-
deleo, wanatakiwa kuwaendeleza 
kielimu ili wapate ujuzi kama huo 
utakaowasaidia kujipatika kipa-
to,” alisema Mwanda. 

Aisema chuo hicho kinaen-
delea kuboresha mazingira ya 
kupokea wanafunzi wa aina 
mbalimbali wakiwamo wenye 
uhitaji maluum na kwa sasa wapo 
21 wakiwamo wenye ulemavu wa 
viungo na akili, waweze kupata 
nafasi nzuri ya kujifunza fani 

wanazopenda au wanazomudu 
kulingana na aina ya ulemavu 
walionao. 

Naibu Mkurugenzi wa Temeke, 
Deogratus Lukomanya, alimkabi-
dhi Neema zawadi hiyo na meza 
maalum iliyotengenezwa na wa-
nafunzi wenye uhitaji wenye ul-
emavu wa akili. 

Akizungumza baada ya kuka-
bidhiwa zawadi hiyo, Neema am-
baye alijiunga na mafunzo hayo 
baada ya kuhtimu kidato cha nne 
katika Sekondari ya Jangwani, 
jijini Dar es Salaam, aliushukuru 
uongozi wa chuo hicho na kue-
leza furaha yake ya kuwa mion-
goni mwa wanafamilia wa VETA. 

Kaka Mkuu wa wanafunzi we-
nye ulemavu, Paulo John, aki-
zungumza na gazeti hili, alisema 
wanafurahi kupata mafunzo ya 
ufundi mbalimbali na kuwashau-
ri wazazi wenye vijana wenye 
ulemavu kuwasiliana na VETA 
ili wawapeleke kupata mafunzo 
hayo. 

“Umeona Neema amehitimu 
nasi tumefurahishwa na juhudi 
zake ndipo tukaamua kumten-
genezea meza maalum ya ku-
wekea cherehani yake, ili aweze 
kushona nguo za wateja wake 
vizuri, tumefurahi,” alisema. 

Wahitimu katika mahafali 
hayo ni 616, miongoni mwao wa-
nawake ni 153.

Mkuu wa Idara ya Wateja Binafsi na wa Kati wa Benki ya NCBA, 
Julius Konyani (katikati), akipeana mikono na Ofisa Masoko wa GSM, 
Fatma Farah, baada ya uzinduzi wa promosheni ya “Nenda shop-
ping na punguzo kutoka NCBA”, wateja wa benki hiyo wataweza 
kupata punguzo la asilimia 10% watakapofanya manunuzi kupitia 
maduka ya GSM kote nchini kwa kipindi hiki cha msimu wa sikukuu. 
Kulia ni Mkuu wa Masoko, Mawasiliano na Utaifa wa Benki, Caroline 
Mbaga, hafla hiyo ilifanyika jijini Dar es Salaam jana. PICHA: MPI-
GAPICHA WETU 
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Bima kwa 
wateja 
CRDB
yamkuna 
Kamishna 
TIRA
 Na Mwandishi Wetu

KAMISHNA wa Mamlaka ya 
Bima (TIRA), Dk. Mussa Juma, 
ameipongeza Benki ya CRDB 
kwa kuanzisha huduma ya 
bima ambatanishi ya mai-
sha ijulikanayo “KAVA As-
surance” kwa wateja wenye 
akaunti katika benki hiyo, 
kwa kushirikiana na kampuni 
ya bima ya Sanlam Tanzania. 

Akizungumza katika hafla 
ya uzinduzi huo, Dk. Mussa 
alisema kuanzishwa kwa 
huduma hiyo ya bima kwa 
akaunti za wateja kutaongeza 
chachu ya matumizi ya hu-
duma za kifedha pamoja na 
kuongeza uelewa wa hudu-
ma za bima kwa Watanzania. 

“Huduma hii ya Bima Am-
batanishi katika akaunti 
za wateja imekuja wakati 
mwafaka, ambapo Mamlaka 
ya Bima imejikita katika ku-
hakikisha Watanzania wote 
wanafikiwa na huduma za 
kifedha ikiwamo huduma za 
bima,” alisema Dk. Mussa, 
huku akiitaka Benki ya CRDB 
na Sanlam kujikita katika 
kutoa elimu kwa wateja ili 
kuongeza uelewa zaidi.

Akielezea kuhusiana na 
huduma hiyo KAVA Assur-
ance, Mkurugenzi wa Wateja 
Wadogo na Wakati wa Ben-
ki ya CRDB, Boma Raballa, 
alisema kupitia huduma hiyo 
wateja zaidi ya milioni 3 we-
nye akaunti Benki ya CRDB 
watakuwa wakipata malipo 
ya gharama za mazishi mteja 
anapofariki, gharama za usa-
firishaji mwili mteja anapo-
fariki nje ya nchi na mkono 
wa pole pale mteja anapo-
pata ajali inayopelekea ul-
emavu wa maisha.

“Endapo mteja atapata 
changamoto hizi basi benki 
itatoa mkono wa pole kwa 
ndugu ambapo kwa wateja 
wa kawaida mteja atapewa 
kiasi cha shilingi milioni 2, 
wateja maalum wao ni shilin-
gi milioni 5 na shilingi milio-
ni 15 kwa wanaoishi nje ya 
nchi,” alisema Raballa, huku 
akibainisha kuwa huduma 
hiyo ni ya kumwongezea 
mteja thamani na hakutaku-
wa na gharama za aina yoy-
ote kwa wateja.

Kamishna wa Mamlaka ya Bima (TIRA), Dk. Mussa Juma (kushoto) na Ofisa Biashara Mkuu wa Benki ya CRDB, Dk. Joseph Witts, wakizindua 
rasmi huduma ya bima ambatanishi ya Benki ya CRDB “KAVA Assurance”, ambayo inawawezesha wateja wa ndani na nje ya nchi 
(diaspora) kupata mkono wa pole wa Sh. milioni 2 hadi Sh. milioni 15 kwa matatizo ya msiba au ajali. PICHA: MPIGAPICHA WETU 

 Na Thobias Mwanakatwe

WAKALA wa Barabara za Vi-
jijini na Mijini (TARURA), kupitia 
mradi wake wa Uimarishaji wa 
Halmashauri za Miji (ULGSP), ume-
tumia shilingi billioni 7.4 kutekeleza 
mradi wa ujenzi wa     barabara 
kwa kiwango cha lami  katika Hal-
mashauri ya Manispaa ya Mpanda  
mkoani Katavi.

Barabara hizo zenye urefu wa 
kilometa 7.7 zimesaidia kurahisisha 
usafiri kwa urahisi kwa wananchi 
wa mji wa Mpanda.

  Kaimu Mratibu wa TARURA 
Mkoa wa Katavi, Mhandisi Henry 
Mtawa, alisema hayo jana wakati 
wa ukaguzi wa miradi mbalimbali 
iliyotekelezwa katika mkoa huo 

tangu kuanzishwa kwa TARURA.
Mtawa alisema ujenzi wa bara-

bara  hizo ulianza mwaka 2017 na 
kukamilika mwaka 2019, na kwam-
ba umesaidia kuboresha  mandha-
ri ya mji huo, ambapo kipindi cha 
usiku wananchi wanaendelea na 
kazi zao kutokana na taa zilizowek-
wa barabarani.

Alisema kutokana na mradi huo, 
wakazi wa Halamashauri ya Man-
ispaa ya Mpanda wameondolewa 
kero ya muda mrefu   ya mafuriko 
katikati ya mji hasa kipindi cha 
masika, na kupitia mradi huu maji 
yameweza kutengenezewa njia na 
sasa hakuna tena mafuriko kwa 
wananchi.

Juma Phinias, mkazi wa Mtaa wa 
Nsemulwa, alieleza kuwa kipindi 

cha nyuma kabla ya barabara hizo 
za lami, kulikuwa na vumbi kali 
kipindi cha kiangazi huku kukiwa 
na matope kipindi cha masika, laki-
ni kwa sasa wananchi wananufaika 
na mradi huo.

“Tunaishukuru sana serikali kwa 
ujenzi wa barabara hii, kwa sasa 
tunafanya shughuli zetu katika kip-
indi chote cha mwaka pamoja na 
biashara ndogo ndogo zinaendelea 
kufanyika ata usiku,” alisema Juma.

Aidha, licha ya ujenzi wa bara-
bara hizo, TARURA katika Hal-
mashauri ya Manispaa ya Mpanda  
imefanikisha ujenzi wa daraja ka-
tika barabara ya Mkumbo inayoun-
ganisha kata ya Nsemula pamoja 
na Kashaulili lililogharimu shilingi 
milioni 163 na kutatua kero za  ku-

dumu kwa wakazi wa kata hizo 
mbili hususani   kwa kipindi cha 
masika.

Akizungumzia uwapo wa daraja 
hilo mkazi wa eneo la Mtaa wa 
Mnazi Mmoja, Kata ya Uwanja wa 
Ndege katika Halamshauri ya Man-
ispaa ya Mpanda, Nasir Mikidadi, 
alisema awali kulikuwa na daraja 
dogo ambalo lilikuwa kero kwa 
wakazi wa mitaa hiyo katika kip-
indi cha mvua kwani maji yalikuwa 
yanapita juu ya daraja na kusaabi-
sha kukwama kwa shughuli zao 
pamoja na watoto kushindwa 
kufika shuleni, ameongeza kuwa 
uwepo wa daraja hilo la kudumu 
ni utatuzi tosha wa kero ya muda 
mrefu.

TARURA yatumia bil. 74/- barabara za lami Mpanda

Wajasiriamali washauriwa 
kutumia Posta kuuza bidhaa
 Na Mwandishi Wetu

W
A J A S I R I A M A L I 
nchini wameshau-
riwa kutumia Shirika 
la Posta kutangaza na 

kuuza bidhaa zao ndani na nje ya 
nchi.

Shirika hilo linafanya huduma 
hizo kwa kujisajili bure kwenye 
duka lao la mtandao na kuwara-
hisishia kuuza bidhaa zao kirahisi, 
huku wateja wakifikishiwa mzigo 
walioununua popote walipo.

Meneja biashara za mtandao wa 
shirika hilo, Amina Salum, alisema 

hayo alipokuwa akizungumza na 
gazeti hili katika maonyesho ya vi-
wanda yanayoendelea jijini Dar es 
Salaam.

“Duka la mtandaoni la shirika 
linaitwa Posta Shop Tanzania, lipo 
kwa ajili ya kusajili wajasiriamali na 
wafanyabiashara mbalimbali we-
nye bidhaa zao wakiwamo Watan-
zania na wa nje ya nchi.”

Alisema mpaka sasa shirika lime-
sajii wateja 90 ambao wapo katika 
mtandao.

Amina alisema, hivi karibuni 
duka hilo litazinduliwa rasmi kwa 
kuwa shirika linataka kushirikiana 

na Tantrade kwa ajili ya kupata 
wauzaji nje ya nchi.

Alisema wafanyabiashara wengi 
hawana pa kuuzia bidhaa zao na 
duka hilo litawarahisishia wateja 
kwa kuwa wanaweza kununua bid-
haa wakiwa nyumbani mwao.

“Posta inauza na kumpelekea 
mfanyabiashara pesa zake kisha 
kuwapelekea wateja majumbani 
mwao mara wanunuapo bidhaa 
hizo,” alisema.

Alisema faida ya duka hilo lin-
aondoa usumbufu kwa wananchi 
kwa kutumia muda mchache kwa 
kupitia duka hilo.

“Kupitia duka hilo wananchi wa-
tanunua bidhaa tofauti kwa wakati 
mmoja na kulipia hapo hapo 
walipo na Posta itakuletea popote,” 
alisema.

Aliwataka wafanyabiashara wa-
naotaka kujisajili kuingiza bidhaa 
hizo ikiwamo bei, uzito na aina 
tofauti ili kuwezesha wateja kujua 
wanataka nini na bei.

Pia, wateja na wafanyabiashara 
kutumia duka hilo kwa kuwa ni 
la uhakika tofauti na biashara 
nyingine za mitandaoni ambazo 
zimekuwa zikiwaliza wengi kwa 
kufanya udanganyifu. 
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 Na Mwandishi Wetu, DODOMA

WAZIRI Mkuu, Kassim Majaliwa, 
amekagua umaliziaji ujenzi wa 
Hospitali ya Uhuru unaoendelea 
wilayani Chamwino, jijini Dodoma 
na kuagiza huduma zianze kutolewa 
ifikapo Desemba 20, mwaka huu.

Pia, alikagua hospitali hiyo jana 
na kusema vifaa vyote zikiwamo 
samani na vifaa tiba vinavyohitajika 
kuwapo vipelekwe na vifungwe ili 
huduma zianze mara moja.

“Tunakusudia kumwomba 
mheshimiwa Rais John Magufuli, aje 
kuzindua hospitali hii kabla ya De-
semba 30, mwaka huu, hakikisheni 
vifaa vyote vinaletwa na kufungwa, 
huduma zianze kutolewa,” ilisema 
taarifa ya Ofisi ya Waziri Mkuu.

Iliongeza kuwa wiki iliyopita Rais 
Magufuli aliahirisha maadhimisho 
ya sherehe za miaka 59 ya Uhuru 
zilizotarajiwa kufanyika Desemba 9, 
2020 na kuelekeza zaidi ya Sh. mil-
ioni 835.5 zilizotengwa kwa ajili ya 
sherehe za hizo zitumike kununulia 
vifaa mbalimbali kwa ajili ya Hospi-
tali ya Uhuru.

Pia, Rais aliagiza fedha hizo zitu-
miwe kwa ajili ya ujenzi wa uzio wa 
kuzunguka hospitali hiyo, pamoja na 
ujenzi wa barabara ya kuingilia hos-
pitalini hapo.

Hadi kufikia sasa ujenzi wa hospi-
tali hiyo umegharimu Sh. bilioni 4.2.

 Januari 2019, wakati akipokea 
gawio la hisa za kampuni ya simu ya 
Airtel, Rais Magufuli aliagiza kiasi Sh. 
bilioni 2.41 zilizotolewa na kampuni 
hiyo zitumike katika ujenzi wa hos-
pitali hiyo.

Novemba 20, 2018, aliagiza Sh. 
milioni 995.18 zilizokuwa zimet-
engwa kwa ajili ya maadhimisho ya 
miaka 57 ya Uhuru, zitumike kujenga 

Wauguzi wadaiwa kupotosha
 Na Mwandishi Wetu

W
AUGUZI wasio na uelewa wa 
kutosha kuhusu ugonjwa wa 
kisukari wamedaiwa kuwa 
chanzo cha kuwavuruga 

wazazi na walezi wa watoto wanaoishi na 
tatizo hilo.

Hayo yamebainika wakati timu ya 
wataalamu wa magonjwa yasiyo ya 
kuambukiza kutoka Chama cha Ugonjwa wa 
Kisukari Tanzania (TDA), walipokutana na 
baadhi ya wagonjwa kutoka mikoa ya Dar 
es Salaam na Pwani, katika kituo cha tiba 
cha kliniki ya kisukari Hospitali ya Temeke, 
mwishoni mwa wiki.

“Mmekuwa mkituchanganya kwa 
sababu mnachotufundisha hapa tukienda 
kwenye vituo vyetu, wauguzi wamekuwa 
wakitupinga na kutaka tuwasikilize wao,” 
alisema Bakari Hamad kutoka mkoa wa 
Pwani alipokuwa akielezea changamoto 
wanazozipata.

Alitoa mfano kwenye maelezo ya 
wataalamu hao waliambiwa ni lazima 
kila siku kuwachoma sindano za ‘insulini’ 
watoto wao wanaougua kisukari, lakini 

kwenye vituo vyao wauguzi wanawaambia 
iwapo watapunguza kiwango cha vyakula 
vya wanga na sukari wanaweza kuacha 
kuwachoma kichocheo hicho.

Mtaalamu wa Magonjwa ya Kisukari kwa 
Watoto wa Hospitali ya Taifa ya Muhimbili, 
Dk. Honesta Kipasika, alionya akisema 
watoto waliozaliwa na ugonjwa wa kisukari 
wanapaswa kuchoma insulin maisha yao 
yote kulingana na maelekezo ya daktari na 
siyo suala la kula vyakula.

“Watoto hawa wanaugua kisukari cha 
aina ya kwanza ambacho kinatokana na 
kongosho kutokuwa na uwezo wa kuzalisha 
insulini ili miili yao itumie sukari pamoja na 
vyakula vya wanga,” alisema.

Dk. Kipasika alisema wanaougua kisukari 
cha aina hiyo ni lazima kuongezewa insulin 
muda wote kwa kuchomwa sindano, tofauti 
na wanaugua kisukari cha aina ya pili, hao 
huweza kupunguza tatizo kwa matumizi 
makubwa ya vyakula vya wanga pale 
uchunguzi wa kitabibu unapothibitisha 
uwezekano huo kulingana na uwezo wa 
kongosho.

Utata huo umekuja katika maadhimisho 
ya mwaka huu ya ugonjwa wa kisukari 

yalibeba kaulimbiu: ‘Wauguzi na ugonjwa 
wa kisukari’ wakiwahimiza kuwa na uelewa 
wa kutosha kuhusiana na maradhi hayo kwa 
kuwa ndiyo waliokaribu zaidi na wagonjwa.

Mratibu wa Miradi wa Shrikisho la Vyama 
vya Magonjwa Yasioambukiza Tanzania 
(TANCDA), Happy Nchimbi, alisema utafiti 
wao unaonyesha kuwa bado baadhi ya 
wauguzi wanahitaji kujengewa uwezo wa 
elimu ya magonjwa hayo ili watekeleze kazi 
zao kikamilifu.

Alisema TANCDA kwa kushirikiana 
na TDA wanaendesha mafunzo na hata 
kuwatembelea wauguzi kwenye vituo vyao 
ili kuwaongezea ufahamu wa magonjwa 
hayo.

Mwelimishaji wa TDA, Elizabeth Likoko, 
alifafanua kuwa insulini wanayochomwa 
watoto wanaougua kisukari inakuwa ni 
“ufungua unaoruhusu glukosi au sukari 
kuingia kwenye seli zote ili itumike kama 
nishati ya kuupatia mwili nguvu.”

Aliongeza kuwa kila mtu mwenye kisukari 
cha aina ya kwanza anahitaji kutumia 
insulini ili imsaidie kudhibiti viwango vya 
sukari kwenye damu kwa sababu mwili wake 
hauwezi kuizalisha. 

Waziri Mkuu, Kassim Majaliwa (kushoto), akimsikiliza Mkurugenzi wa Masoko wa kiwanda cha 
sukari cha Kilombero, Fimbo Butala,  akizungumza kuhusu sukari inayozalishwa na kiwanda 
hicho, wakati alipotembelea banda lao katika maonyesho ya 5 ya bidhaa za viwandani 
zinazozalishwa nchini, yaliyofanyika viwanja vya Maonyesho ya Biashara ya Kimataifa vya 
Mwalimu Nyerere, jijini Dar es Salaam mwishoni mwa wiki. PICHA: MPIGAPICHA WETU  

PM aagiza hospitali itoe huduma Des. 20

 Na Mwandishi Wetu, PEMBA

WAZAZI wametakiwa kuacha 
tabia ya kutupiana watoto kwani 
ni njia mojawapo inayosababisha 
watoto hao kukosa haki 
zao za msingi na hatimaye 
kudhalilishwa.

Akizungumza katika 
maadhimisho ya Siku 16 
za Kupinga Udhalilishali, 
yaliyofanyika katika Uwanja 
wa Gombani Chakechake Mkuu 
wa Wilaya hiyo, Rashid Hadid 
Rashid, alisema kuwa, ipo haja 
ya kuwatunza watoto ili kupata 
taifa bora la baadaye.

Alisema  tabia ya kutupiana 
watoto kwa baadhi ya wazazi, 
sio jambo jema na linakera 
sana kwa sababu ndio chanzo 
kikubwa cha watoto hao 
kufanyiwa udhalilishaji kutokana 
na kuwa wanakosa haki zao za 
msingi.

“Vijana wa siku hizi kazi yao 
ni kuoa na kuacha, kitanda 
kimoja anaweza kuolea wake 
saba… hii inasikitisha sana kwa 
sababu wanawaacha watoto 
wanasambaratika, kwani wengi 
wao wanakosa huduma stahiki,” 
alisema.

Alieleza kuwa suala la 
udhalilishaji ni kubwa na 
linaendelea kufanyika 
katika jamii, hivyo ni vyema 
wakashirikiana pamoja katika 
kuhakikisha wanaondosha kadhia 
hiyo na watoto wanabaki salama.

Alisema siku 16 za kupinga 
udhalilishaji ni muhimu sana 
kwao, kwani kilikuwa ni kipindi 
maalumu cha kutafakari na 
kufanya kampeni za makusudi 
juu ya kupinga ukatili na 
udhalilishaji dhidi ya wanawake 
na watoto.

“Lengo la kuwapo siku 
hii ni kuongeza ushawishi, 
kubadilishana taarifa za 
uzoefu, kujenga uwezo wa 
pamoja, matumizi ya rasilimali 
zilizopatikana na kuunganisha 
nguvu kati ya serikali na asasi 
za kijamii katika kuhamasisha, 
kuelimisha, kukemea na 
kuchukua hatua za kisheria,” 
alieleza.

Alisema  Chama cha Waandishi 
wa Habari Wanawake Tanzania 
(TAMWA), ni wadau wakubwa 
wa kupambana na udhalilishaji, 
ambao wameamua kuadhimisha 
siku hii na kupaza sauti zao 
kwa wanyonge , jambo ambalo 
litasaidia kwa kiasi kikubwa 
kuliondosha janga hilo.

Mratibu wa TAMWA Pemba 
Fat-hiya Mussa Said, alisema 
wanaadhimisha siku hiyo, ili 
jamii ibadili tabia na iachane na 
udhalilishaji ambao umekuwa 
ni janga zito linalowakabili 
wanawake na watoto.

Aliiomba jamii isiwafiche 
watuhumiwa, badala yake 
wawafikishe katika vyombo vya 
sheria ili watiwe hatiani.

Wazazi waonywa 
kitupiana watoto

hospitali hiyo ambayo kwa sasa 
ujenzi umefikia hatua za umali-
ziaji.

Kaulimbiu ya maadhimisho 
ya miaka 59 ya Uhuru kwa 
mwaka huu ni: ‘Miaka 59 ya 
Uhuru na Miaka 58 ya Jamhuri: 
Tanzania yenye Uchumi Imara 
Itajengwa na Watanzania We-
nyewe, Tufanye Kazi kwa Bidii, 
Uwajibikaji na Uadilifu.’

Kwa mujibu wa taarifa hiyo, 
Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, 
Dk. Binilith Mahenge, aliishuk-
uru serikali kwa kuboresha hu-
duma za afya mkoani Dodoma 
ikiwamo ujenzi wa hospitali 
hiyo.

Alisema mahitaji ya wataala-
mu wa afya wakiwamo madak-
tari katika mkoa ni 2,505 huku 
waliopo ni 1,767, na kuiomba 

serikali iwasaidie kutatua 
changamoto hiyo kwa kuajiri 
wataalamu wa kutosha.

Alisema Hospitali ya Ben-
jamin Mkapa inakabiliwa na 
tatizo la ukosefu wa nyumba 
za wataalamu, aliomba msaada 
wa ujenzi wa nyumba hizo ili 
kuwawezesha watoa huduma 
hao kuwa na makazi karibu na 
hospitali.
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Bil. 1.6/- kutatua kero ya maji Chalinze
 Na Thobias Mwanakatwe

S
ERIKALI imetoa Sh. bilioni 
1.6 kwa ajili ya utekelezaji 
wa miradi ya maendeleo 
katika Kata ya Kibindu 

Wilaya ya Bagamoyo mkoani 
Pwani.

Hayo yalielezwa jana na 
Mkuu wa Wilaya ya Bagamoyo, 
Zainab Kawawa, wakati wa 
ziara ya Mbunge wa Chalinze, 
Ridhiwan Kikwete, alipokwenda 
kuzungumza na wananchi wa 
kata hiyo kuhusu kero mbalimali 

zinazowakabili.
Kawawa akizungumza mbele ya 

wananchi wa kijiji cha Kwamduma 
alieleza kuwa, serikali imejizatiti 
kutoa kiasi hicho cha fedha ili 
kuhakikisha maji yanawafikia 
wananchi wa Kibindu, hivyo 
alimhakikishia Ridhiwan  na 
wananchi kuwa mradi utakamilika 
mapema ili wananchi wapate 
majisafi na salama.

Alisema miradi hiyo 
inatarajiwa kwa pamoja kutoa lita 
zisizopungua milioni 3.5, hivyo  
kutatua kero ya maji katika Kata 

ya Kibindu.
Miradi hiyo itakapokamilika, 

inatarajia kuhudumia watu 
wanaoishi katika eneo la Kibindu 
na vitongoji vya kata hiyo na za 
jirani.

Ridhiwan akizungunza na 
wakazi wa Kijiji cha Kwamduma, 
aliwahakikishia wananchi wa 
Kata ya Kibindu kuwa, shida ya 
maji inaenda kuwa historia, kwani 
shughuli za utendaji zinaendelea.

Alimshukuru Rais John 
Magufuli na serikali kuwa hatua 
zinazochukuliwa kupata ufumbuzi 

wa shida ya maji katika kata hiyo 
na Jimbo zima la Chalinze.

“Serikali imejizatiti kuhakikisha 
maji yanawafikia wananchi wa 
Kibindu. Niwahakikishie kuwa 
miradi hii itakamilika kwa wakati 
na mapema ili wananchi wapate 
majisafi na salama,” alisema.

Pia alieleza kuwa amefanya 
jitihada mbalimbali ikiwamo 
kuchimbwa kwa visima zaidi ya 
vinne katika vijiji vya kata hiyo 
ambavyo vimesaidia kidogo japo 
shida haijaisha. 

Makamu Mwenyekiti wa Bodi ya Taifa ya Wahasibu na Wakaguzi wa Hesabu (NBAA), Dk. Neema Kiure (kushoto), akikabidhi tuzo ya mshindi 
wa tatu wa uwakilishi bora wa hesabu katika kitengo cha benki kubwa zinazotolewa na NBAA kwa Kaimu Mkurugenzi wa Fedha wa Benki 
ya ABSA Tanzania, Bernard Tesha, katika hafla iliyofanyika jijini Dar es Salaam jana. PICHA: MPIGAPICHA WETU  

Stanbic 
yapewa 
tuzo ya 
kutimiza
mahitaji 
ya wateja
 Na Elizabeth Zaya

BENKI ya Stanbic im-
etwaa tuzo ya benki 
bora kwa mwaka huu, 
kutokana na kutimiza 
mahitaji ya wateja wake 
na kuwa thabiti katika 
kipindi cha janga la 
ugonjwa wa corona.

Vigezo vingine am-
bavyo vimechangia 
benki hiyo kupata tuzo 
hiyo ni pamoja kuahiri-
sha ulipaji wa mikopo 
ndani ya kipindi cha 
mlipuko wa ugonjwa 
huo na kuanzisha hu-
duma maalum ya ku-
wasaidia wateja wake 
kuhimili katika kipindi 
cha COVID-19 iliyoju-
likana kama Afrika Chi-
na Agency Proposition 
(ASAP).

Akizungumzia tuzo 
hiyo Mkurugenzi Mkuu 
wa Benki ya Stanbic, 
Kevin Wingfield,

alisema, wamefani-
kiwa kupata tuzo hiyo 
kutokana na ushirikiano 
walioupata kutoka kwa 
wateja wao.

Alisema watahakiki-
sha wanaendelea ku-
jenga imani kwa wateja 
wao kama kauli mbiu 
yao ya mwaka huu ina-
vyosema hususani kati-
ka kuongeza ubunifu na 
kuchagiza maendeleo 
ya nchi.

“Hii tuzo ni kielelezo 
cha juhudi zetu katika 
kuchangia maendeleo 
ya Tanzania na maende-
leo ya shughuli zinazo-
fanywa na wateja wetu 
hususani katika kuleta 
mabadiliko ya kiuchumi 
ukizingatia mwaka huu 
tunasherehekea miaka 
25 ya uwapo wa Benki 
ya Stanbic nchini,” al-
iongezea Wingfield.

“Benki ya Stanbic ni 
sehemu ya Standard 
Bank Group ambayo ni 
benki kubwa Afrika kwa 
umiliki wa mali na ina-
patikana katika nchi 20 
barani kote.”

 Na Beatrice Shayo

  SERIKALI imesema itaongeza 
kasi ya kupambana na ku-
tokomeza aina zote za ukatili na 
unyanyasaji wa kijinsia, ikiwamo 
rushwa ya ngono kwa wanawake 
na watoto.

  Hayo yalisemwa mwishoni 
mwa wiki na Katibu Mkuu wa 
Wizara ya Afya, Maendeleo ya 
Jamii, Jinsi, Wazee na Watoto, Dk. 
John Jingu, wakati akifungua mku-
tano uliowakutanisha wanawake 
wa viongozi wa rika na ngazi 
zote kwa ajili ya kujadili jinsi ya 
kuongeza ushiriki wa wanawake 
wa rika zote katika nafasi ya uon-
gozi na maamuzi ulioandaliwa na 
Mtandao wa Viongozi Wanawake 
wa Afrika (AWLN).

 Alisema jambo hilo ni moja ya 

mkakati katika kutekeleza mpan-
go kazi wa kitaifa wa kutokomeza 
ukatili dhidi ya wanawake na 
watoto wa mwaka 2017/2018- 
2021/2022.

  “Naelewa kuwa mkutano huu 
unafanyika katika kipindi cha kup-
inga siku 16 za kupinga ukatili wa 
kijinsia hivyo mtandao huu uende-
leze jukumu la kutokomeza ukatili 
huo katika ngazi zote maana ukati-
li wa kijinsia ni changamoto katika 
kuwawezesha wanawake kushiriki 
katika nafasi za maamuzi na uon-
gozi,” alisema Dk. Jingu.

 Alisema wizara yake itashiriki-
ana na mtandao huo kuwaingiza 
wanawake wengi zaidi katika na-
fasi za maamuzi.

Kwa mujibu wa Dk. Jingu, jambo 
la muhimu ni kufanya kazi kwa 
kuzingatia sera, sheria, kanuni na 

vipaumbele vya serikali katika ku-
fanikisha malengo waliyojiwekea 
na wajikite kufanya shughuli za 
maendeleo.

  Aidha, alisema ili wanawake 
waweze kutoa mchango katika 
maendeleo ya nchi wanapaswa 
kuwa na maarifa sahihi, elimu na 
ndio maana serikali imesisitiza 
kila mtoto wa kitanzania ni lazima 
aende shule.

 “Kutokana na sera ya elimu ni 
bure na sasa hivi serikali inatumia 
takribani Sh. bilioni 29 kila mwezi 
kwa ajili ya kugharamia elimu ya 
msingi na sekondari kwa watoto 
wetu kwa hiyo hakuna kisingizio 
kwa watoto wetu kutokwenda 
shule.”

  Aliongezea: “Lakini tunajua 
baadhi ya wazazi licha ya kuwapo 
kwa fursa hiyo wanawaoza watoto 

na baadhi ya wenzetu wenye tabia 
mbaya wanawafanyia ukatili wa-
toto ikiwamo ubakaji na wengine 
kuwaleta huku mjini kufanya kazi 
za ndani kufanya hivyo ni kuwako-
sea watoto na taifa.”

Dk. Jingu alisema kinamama 
wengi hasa vijijini wanapambana 
kujiendeleza kiuchumi na tatizo 
kubwa wanalokutana nalo ni mi-
taji, hivyo serikali kupitia mifuko 
ya halmashauri imetenga fedha 
kwa ajili ya wanawake ambazo 
ni asilimia nne ya mapato ya hal-
mashauri ili wapate mitaji.

 Aidha, alisema katika kuhakiki-
sha ustawi wa maendeleo na 
jamii ya nchi serikali ni lazima ina 
hakikisha inabuni mikakati ya ku-
wawezesha wanawake wanapata 
fursa za kutosha kwenye nyanja za 
siasa na uchumi.

Serikali kuongeza kasi vita dhidi ya ukatili
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KITUO

Serikali yaita wawekezaji sekta ya elimu 
Na Paul Mabeja, DODOMA

M
KUU wa Wilaya ya Dodoma, 
Josephat Maganga, amewataka 
wawekezaji kujitokeza kwa 
wingi kuja kuwekeza kwenye 

sekta ya elimu jijini Dodoma, kutoka na 
mahitaji makubwa ya shule za kisasa na 
ubora wa kimataifa uliopo.

Maganga, aliyasema hayo juzi wakati aki-
zungumza na wazazi na viongozi mbalim-
bali katika sekta ya elimu kwenye mahafali 
ya kwanza ya shule ya awali na msingi ya 
Ellen White, iliyopo Nzuguni jijini Dodoma.

Alisema, kutokana na serikali kuhamia 
Dodoma, hivi sasa mahitaji ya shule ya-
meongezeka kutokana na idadi kuwa ya 
watu walipo.

“Tunawakaribisha sana wawekezaji, mae-
neo bado yapo mengi kwa ajili ya kufanya 
uwekezaji, hivyo niwaombe waje kwa wingi 

ili wawekeze katika sekta ya elimu,” alisema 
Mganga.

Aidha, alisema katika jitihada za kukuza 
elimu katika Wilaya ya Dodoma mikakati 
iliyopo ni kujenga madarasa, nyumba za 
walimu, mabweni pamoja na kuboresha mi-
undombinu mingine ya elimu.

“Pamoja na jitihada hizo, lakini niwatake 
walimu, waratibu elimu kata pamoja na 
maofisa elimu kila mmoja atimize wajibu 
wake, ili kuhakikisha kuwa Jiji la Dodoma 
elimu inakuwa,” alisema Maganga. 

Mwenyeki wa Kamati ya shule hiyo, 
Mchungaji David Mbaga, alisema  lengo 
la shule hiyo ni kuhakikisha kuwa inatoa 
elimu bora ambayo itawawezesha wahitimu 
kuwa na uwezo wa kujitegemea.

“Tunataka kutoa elimu bora ambayo 
watoto wakitoka hapa wawe na uwezo wa 
kujitegemea na siyo kuwa tegemezi kwa 
kuwajengea maarifa, lakini tunaiomba 

serikali kuwashika mkono wawekezaji wa-
naojitokeza katika sekta ya elimu, ili ufike 
wakati kusiwe na Mtanzania anayetamani 
kupeleka nje ya nchi mtoto wake kwenda 
kusoma,” alieleza Mchungaji Mbaga.

Mkurugenzi wa shule hiyo, Simon Ik-
wabe, alisema kuwa malengo ya shule hiyo 
ni kuwa ya mfano nchini katika utoaji wa 
elimu bora inayowawezesha wahitimu ku-
weza kujitegemea.

“Haya ni mahafali yetu ya kwanza kwa 
darasa la saba tumekuwa wa kwanza katika 
Jiji la Dodoma na wa pili kimkoa hivyo lengo 
letu ni mwakani kuwa kwenye kumi bora za 
kitaifa,” alisema.

Hata hivyo, alisema kuwa wanalenga ku-
wekeza katika kiwango cha juu, ili elimu 
inayotolewa katika shule hiyo iwanufaishe 
watoto wanaomaliza darasa la saba na 
kuwa wa mfano.

Mkakati waja kuwawezesha  vijana, wanawake kilimo bustani

Mkuu wa Wilaya ya Dodoma, Josephat Maganga, akifafanua jambo wakati akitoa hotuba yake kwenye mahafali ya Shule ya Awali 
na Msingi ya Ellen White iliyopo Nzuguni, jijini Dodoma, jana, kulia ni Mkurugenzi wa shule hiyo, Simon Ikwabe. PICHA: PAUL 
MABEJA

Askofu ashauri 
mawaziri 
kuombewa 

 Na Renatha Msungu, DODOMA

SERIKALI imeandaa mkakati wa 
vijana na wanawake wanaofanya 
kilimo cha mazao ya bustani 
kujiunga katika vikundi na vyama 
vya ushirika.

Lengo la mkakati huo ni  
kukidhi viwango vya ushindani na 
manunuzi katika soko la kimataifa.

  Mkurugenzi wa Maendeleo 
ya Mazao Wizara ya Kilimo, 
Nyasebwa Chimago, alisema hayo 
katika mkutano na waandishi wa 
habari mwishoni mwa wiki jijiji 
Dodoma.

  Chimago alisema wizara 
inafanya hivyo kutekeleza mkakati 
huo, ili kutimiza agizo la Rais 
John Magufuli la kuimarisha sekta 
ya kilimo cha mazao ya bustani 
kwa lengo la kufikia viwango 
vinavyohitajika kimataifa.

  Alisema wakulima hao waki-
jiunga katika vikundi na vyama, 
itawasaidia bidhaa zao kukidhi 
kiwango kinachohitajika katika 
soko, ubora pamoja na ushindani 
wa kibiashara katika soko la nje.

“Wizara tunatekeleza agizo la 
Rais Magufuli ambaye alizitaka 
Wizara ya Kilimo, Biashara, Mam-
bo ya Nje, mabalozi na sekta bin-

afsi kujipanga kutafuta masoko na 
kusaini makubaliano yatakayoinu-
faisha nchi,” alisema Chimago.

Chimago alisema kama 
ilivyoainishwa awali, serikali 
imekusudia kununua ndege ya 
kusafirisha mizigo ili kurahisisha 
usafirishaji wa mazao ya kilimo 
cha bustani, mifugo, minofu ya 
samaki na nyama, hivyo wizara 
inapaswa kuhakikisha sekta hiyo 
ndogo ya kilimo inaimarika katika 
uzalishaji.

  Akitolea mfano wa mazao ya 
maharage madogo yanayolimwa 
mkoani Iringa, alisema kwa wiki 
katika soko la Uingereza zinahi-

tajika kontena 20, lakini mkulima 
mmoja anakuwa na kontena tano, 
hivyo wakulima wakijiunga ka-
tika vikundi au vyama vya ushirika 
itakuwa rahisi wao kufikia kiwan-
go hicho.

Kutokana hali hiyo, ndio maana 
wizara imekuwa ikisisitiza wakuli-
ma kuhakikisha wanajiunga katika 
vikundi au vyama vya ushirika am-
bavyo vitawasaidia kupiga hatua 
katika kilimo wanachofanya ili ki-
lete matokeo chanya kwao na kwa 
taifa.

Mkurugenzi huyo alisisitiza 
kuwa endapo wengi wa wakulima 
wa mazao hayo wataungana, 

watapata  fursa ya kubadilisha 
mawazo ya namna ya kuendesha 
kilimo hicho ikiwamo kujadili kero 
mbalimbali za kibiashara.

Katika hatua nyingine Katibu wa 
Wizara ya Kilimo, Gerald Kusaya, 
alisema Tanzania inashika nafasi 
ya 20 katika uzalishaji wa mazao 
ya bustani ambayo ni miongoni 
mwa sekta ndogo ya kilimo.

   Kusaya alisema mauzo ya 
mazao ya bustani kwenda nje 
ya nchi yameongezeka kutoka 
Dola za Marekani milioni 412 kwa 
mwaka 2015 hadi kufikia Dola za 
Marekani  milioni 779 kwa mwaka 
2015.

Na Peter Mkwavila, DODOMA

ASKOFU wa kanisa la Interna-
tional Evangelism Sinai Ipagala 
Dodoma, Sylvester Thadey, ame-
wataka Watanzania kuliombea 
baraza jipya la mawaziri lililo-
teuliwa na Rais John Magufuli, 
ili wafanye kazi kwa malengo ya 
kuiletea nchi maendeleo bila ku-
jali itikadi za chama, dini, rangi au 
kabila.

Thadey, aliyasema hayo juzi 
jijini Dodoma alipokuwa akizun-
gumza na waandishi wa habari 
kuhusu Baraza jipya la Mawaziri 
lilitangazwa mwishoni mwa wiki.

Alisema Rais Magufuli tayari 
ameteua Baraza la Mawaziri 
pamoja na manaibu wake, hivyo 
Watanzania wanatakiwa kuwaom-
bea ili kufanya kazi kwa uaminifu, 
uzalendo na kwa maadili  ambayo 
yatakayowezesha Taifa kuwa na 
maendeleo ya kiuchumi.

Alisema kuwaacha peke yao 
mawaziri na manaibu wao bila 
msaada wa maombi, wanaweza 
kuwa na wakati mgumu, hivyo 
Watanzania kama ilivyo destuli 
wanatakiwa kuwaombea.

Aidha, aliwaomba Wakristo kuji-
jengea tabia ya kumtegemea Mun-
gu wanapohitaji kujiletea maen-
deleo yao ya kiroho na kiuchumi 
badala ya kutegemea ufadhili ku-
toka nje.

Alisema waumini ni muhimu 
wakajijengea utamaduni wa ku-
tumia rasilimali zao, badala ya 
kuelekeza kuomba misaada ku-
toka kwa wafadhili wa nje.

“Hata hao wafadhili pia wan-
amtegemea Mungu kwenye ma-
hitaji yao wanayoyahitaji, hivyo 
hata sisi pia tunahitaji kumtege-
mea huyo Mungu kwa ajili ya 
maendeleo yetu,” alisema. 

dodoma
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KUELEKEA UCHAGUZI MKUU…

Mamia wakosa makazi kisa nyumba kuezuliwa
 Na Nebart Msokwa, KYELA

Z
AIDI ya kaya 108 za vijiji vitatu vya 
Kata ya Ipinda katika Halmashauri 
ya Wilaya ya Kyela, hazina mahali 
pa kuishi baada ya nyumba zao kue-

zuliwa na upepo mkali ambao pia uliezua 
Shule ya Sekondari Ipinda.

Mwenyekiti wa Kamati ya Maafa ya 
Wilaya ya Kyela, Amos Kayembele, alisema 
upepo huo ulifanya uharibifu huo wiki iliyo-
pita, hivyo baadhi ya wananchi kulazimika 
kuhifadhiwa na majirani, huku baadhi wak-
iendelea kuzikarabati wakati  wakiendelea 
kuishi humo.

Alivitaja vijiji vilivyokumbwa na upepo 
huo ni Kafundo kaya 35, Ikulu kaya 16 na Ip-
inda kaya 57 na kwamba katika Shule ya Se-
kondari Ipinda madarasa, vyoo vya walimu 
pamoja na maktaba viliezuliwa.

Alisema wanaendelea kufanya jitihada 
za kuirejesha baadhi ya miundombinu ya 

umma hasa shule, ili wanafunzi waendelee 
na masomo, huku akiwataka wananchi kue-
ndelea kukarabati nyumba zao na wale am-
bao walinusurika waendelee kuwahifadhi 
wenzao.

“Tunamshukuru Mungu hakuna hata 
mmoja aliyepoteza maisha wala kujeruhiwa 
kwenye tukio hili zaidi ya nyumba zao kue-
zuliwa paa na zingine kubomoka kabisa,” 
alisema Kayembele.

Kaimu Ofisa Mtendaji wa Kata ya Ipinda, 
Edward Mohamed, alisema wameanza 
kushirikiana na wadau mbalimbali waki-
wamo wawekezaji wa kilimo cha kakao kwa 
ajili ya kukarabati Shule ya Sekondari Ipin-
da ili wanafunzi waendelee kusoma.

Alisema wanafunzi ambao madarasa yao 
yaliezuliwa wamehamishiwa kwenye vyum-
ba vilivyokuwa vinatumika kama maabara, 
huku akieleza kuwa ili kuirejesha miun-
dombinu hiyo zinahitajika Sh. 8,000,000.

Alisema baadhi ya wadau wameahidi 

kujitolea saruji kwa ajili ya ukarabati, huku 
wakiweka masharti kwamba watapeleka 
vifaa hivyo baada ya kuhakikishiwa kuwa 
mafundi wameshapatikana ili wakitoa vifaa 
hivyo vianze kufanya kazi.

“Tunataka baada ya wiki tatu zijazo ma-
darasa haya yawe yamekamilika na wa-
nafunzi waanze kusoma, kuna baadhi ya 
majengo tutatakiwa kuyabomoa mpaka us-
awa fulani, ili tuanze kujenga, lakini upande 
mmoja wa ofisi ya walimu tunatakiwa kuan-
za upya,” alisema Mohamed.

Mbunge wa Kyela, Ally Jumbe, alifanya zi-
ara juzi katika vijiji vyote vilivyokumbwa na 
tatizo hilo kwa ajili ya kujionea uharibifu na 
kutoa misaada mbalimbali kwa waathirika.

Baada ya kujionea madhara hayo, al-
itoa Sh. 4,000,000 kwa ajili ya kuwalipa 
mafundi watakaokarabati shule pamoja na 
kuahidi kuwachangia wananchi waliopata 
madhara.

Na Nebart Msokwa, MBEYA

MAMLAKA ya Majisafi na Us-
afi wa Mazingira Mbeya (Mbeya-
WSSA), imeiomba Serikali Kuu 
kuiwezesha Sh. nilioni 75 am-
bazo zinahitajika kwa ajili ya 
kujenga mradi wa maji wa Mto 
Kiwira ambao ukikamilika uta-
maliza tatizo la maji mkoani 
humo.

Mwenyekiti wa Bodi ya Mam-
laka hiyo, Edna Mwaigomole, 
alitoa ombi hilo wakati wa ziara 
ya Mbunge wa Mbeya Mjini am-
baye ni Naibu Spika, Dk. Tulia 
Ackson, kwenye miradi mbalim-
bali ya maji katika jiji hilo.

Mwaigomole alisema endapo 
mradi huo utakamilika, utamal-
iza tatizo la maji pamoja na ku-

wezesha shughuli za maendeleo 
kuimarika zikiwamo shughuli za 
viwanda ambazo alisema zina-
hitaji maji mengi.

Alisema tathimini ya mradi 
huo imeshakamilika na sasa kili-
chobakia ni kutafuta fedha am-
bazo zitatumika kuujenga mradi 
huo kutoka kwenye chanzo 
mpaka kuyafikisha Mbeya Mjini 
na kusambaza kwenye wilaya 
mbalimbali ambazo zina uhitaji.

“Jiji la Mbeya ndiye ‘center’ 
(kitovu) cha uchumi wa mikoa 
ya Kanda ya Nyanda za Juu 
Kusini hivyo shughuli nyingi 
zinazohitaji maji zinafanyika 
hapa, lakini pia hata ongezeko 
la watu ni kubwa sana, kwa hiyo 
huu mradi kwa sasa unahitajika 
sana,” alisema Mwaigomole na 

kuongeza:
“Tunaiomba Serikali Kuu itu-

saidie kwa sababu fedha zinazo-
hitajika ni nyingi kiasi kwamba 
tukitaka kuutekeleza sisi we-
nyewe itatuchukua muda mrefu 
kuukamilisha.”

Mkurugenzi Mtendaji wa 
Mbeya-WSSA, Mhandisi Ndele 
Mengo, alisema mradi huo uki-
kamilika utalifanya jiji hilo kuwa 
na asilimia 100 za upatikanaji 
wa maji pamoja na kupunguza 
tatizo hilo katika mkoa jirani wa 
Songwe.

Alisema hata baadhi ya wilaya 
za mkoa huo zikiwamo Chunya, 
Mbarali na Rungwe zitanufaika 
kwa kusambaziwa huduma hiyo 
muhimu kwa maisha ya binada-
mu na viumbe wengine.

Mhandisi Mengo alisema mra-
di huo utakuwa na uwezo wa 
kuzalisha lita 100,000 za maji 
kwa siku na kwamba mahitaji ya 
maji kwa Jiji hilo ni lita 70,000 
kwa siku kulingana na idadi ya 
watu waliopo.

Alisema kwa sasa jiji hilo lin-
akabiliwa na upungufu wa lita 
30,000 za maji kwa siku kutoka-
na na kuwa na uwezo wa kuzali-
sha lita 40,000 kwa siku kutoka 
kwenye vyanzo vyote vilivyopo 
vikiwamo visima.

“Matarajio yetu ni kwamba 
lita 30,000 za ziada ambazo tut-
azalisha tutazigawa kwa wenze-
tu wa wilaya za Chunya, Mbarali 
na Mkoa wa Songwe ambao pia 
unakabiliwa na tatizo la upun-
gufu wa maji,” alisema Mengo.

Mbeya-WSSA yaomba mil.75/- kumaliza kero ya maji

 Na Nebart Msokwa, MBEYA

SERIKALI imeombwa kuwa-
tumia ‘mamiss’ utalii 40 kutoka 
katika mikoa mbalimbali ya Tan-
zania Bara na Visiwani walioko 
mkoani humo kutangaza vivutio 
vya utalii vilivyomo ili kuinua 
sekta hiyo muhimu kiuchumi.

Mdau wa Maendeleo wa Mkoa 
wa Mbeya, Ndele Mwaselela, 
alitoa ombi hilo juzi baada ya 
walimbwende hao kutembelea 
shule ya Msingi ya Mchepuo wa 
Kiingereza ya Paradise Mission 
pamoja na kufanya shughuli 
mbalimbali za kijamii katika Mji 
wa Mbalizi.

Mwaselela alisema Serikali ya 
Mkoa inaweza kuwatembeza 
warembo hao kwenye mae-
neo hayo ya vivutio ili wakavi-
tangaze kwenye mikoa yao wali-
yotokea na hivyo kuvutia watalii 
wa ndani na nje ya nchi.

Alisema aliwaleta warembo 
hao mkoani Mbeya kwa ajili ya 
kufanya nao matangazo ya shule 
yake, lakini akaona ni vema na 
serikali ikawatumia kwenye shu-
ghuli hizo za kiuchumi.

“Wameshachaguliwa kwenye 
mikoa yao kwamba wanafaa 
kuwa mamiss utalii, sasa wame-
kuja Mbeya kwa ajili ya Paradise 
Mission, nina mpango wa kuwa-
kutanisha na Ofisi ya Mkuu wa 
Mkoa ili watembezwe kwenye 
vivutio na wavitangaze,” alisema 
Mwaselela.

Naibu Spika wa Bunge, Dk. 
Tulia Ackson, ambaye alikutan-
ishwa na warembo hao, aliiomba 
serikali na wadau mbalimbali 
kuwawezesha kiuchumi mabinti 
hao ili wafikie malengo ya mai-
sha yao.

Alisema kwa umri wa vijana 
hao ambao baadhi yao ni was-
omi lazima wana ndoto ambazo 
wanahitaji kuzifikia, lakini wa-
nashindwa kwa sababu ya tatizo 
la kiuchumi na hivyo wakiwez-
eshwa wanaweza wakatimiza 
ikiwamo kuanzisha biashara na 
hata kufungua viwanda.

“Ni kweli wameshinda kwe-
nye michujo waliyopitia kwenye 
mikoa yao, sasa baada ya kupa-
tikana wanawezeshwaje? Ni vi-
zuri ukawekwa utaratibu wa ku-
wawezesha ndoto zao zitimie,” 
alisema Dk. Tulia.

Alimpongeza Mwaselela kwa 
kuwawezesha warembo hao ku-
fika mkoani humo, huku akiwa-
taka kwenda kuwa mabalozi wa 
vitu vizuri walivyoviona Mbeya. 

Ombi ‘ma-miss’ 
utalii kutangaza 
vivutio vya utalii

Mbunge wa Jimbo la Lupa, Wilaya ya Chunya mkoani Mbeya, Masache Kasaka (kushoto), Mbunge wa Viti Maalumu Mkoa wa Mbeya 
ambaye ni Naibu Waziri wa Maji, Maryprisca Mahundi (kulia) na Mkuu wa Wilaya ya Chunya, Mayeka Saimon (katikati) wakikagua 
mradi wa ujenzi wa barabara ya Chunya – Makongolosi inayojengwa kwa kiwango cha lami. PICHA: NEBART MSOKWA 

HABARI MBEyA
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Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

MKUU wa Mkoa Mjini Magharibi Un-
guja, Idrissa Kitwana Mustafa, amewaa-
giza wafanyabiashara wadogo wa eneo la 
Darajani kuunda kamati ya watu watano 
itakayowawakilisha katika mazungumzo 
ya matayarisho ya kuhamia katika eneo la 
Kibandamaiti.

Kitwana alisema hayo wakati akizun-
gumza na wafanyabiashara wa eneo la Dara-
jani ambalo kwa sasa serikali inataka kufan-
ya matengenezo na kuliimarisha eneo hilo.

Alisema kwa sasa wafanyabiashara 
hao wanatakiwa kubaki katika eneo 
la Kijangwani ambalo waliwekwa kwa 

muda huku eneo la Kibandamaiti likiwa 
linapangwa na kufanyiwa matengenezo kwa 
ajili ya wafanyabiashara ili kupisha shughuli 
za kufanyia matengenezo eneo la Darajani.

“Nawaomba sana mjichagulie viongozi 
wenu watano ambao tutafanya nao mazun-
gumzo katika kulipatia ufumbuzi suala hili 
kwa vile serikali inataka kuliimarisha eneo 
hili, lakini na nyinyi tuwatengenezee maz-
ingira mazuri ya kufanya shughuli zenu,” 
alisema.

Aidha, alisema serikali imedhamiria 
kuimarisha shughuli za kiuchumi 
pamoja na kuwajengea mazingira bora 
wafanyabiashara wadogo ili kijikimu 
kimaisha.

“Rais Dk. Mwinyi anawapenda sana wa-
nanchi wake, amedhamiria kuleta mageuzi 
makubwa ya kiuchumi, hivyo kwa unye-
nyekevu mkubwa…tunaomba mtii maagizo 
haya ya serikali ya kuhama eneo hili kwa 
amani kabisa tukatafute riziki zetu, huku 
tukianza na maandalizi ya upangaji wa mji 
wetu,” alisema Kitwana.

Hata hivyo, alisema serikali ya mkoa huo 
itaendelea kuwashirikisha wafanyabiashara 
hao kwa kila hatua ya mipango ya shughuli 
zao na kuwafuatilia kwa karibu ili kufan-
yakazi zao bila ya changamoto.

Akizungumzia suala la kulipa kodi,  
Kitwana alisema kodi ipo kisheria, hivyo 
aliwataka wananchi na wafanyabiashara 

katika mkoa huo, kulipa kodi ili kuongeza 
kasi ya maendeleo na kuinua uchumi wa 
nchi.

Kwa upande wao wafanyabiashara hao 
waliiomba serikali kuwapangia maeneo 
maalum ya kufanyia biashara zao katika 
eneo la Darajani kwani eneo hilo ndio lenye 
harakati nyingi za kibiashara kutokana na 
wingi na mahitaji ya watu.

“Waheshimiwa sisi sio kama tunakataa 
maagizo na maelekezo ya serikali, lakini 
tunaomba mtupangie maeneo maalum na 
mturuhusu kufanya biashara hapa Darajani 
kwani ndipo penye harakati na shughuli za 
watu,” alisema Ali Khamis, mfanyabiashara 
wa eneo hilo.

Wamachinga Darajani kuunda kamati kuhamia Kibandamaiti

 Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR 

  VIONGOZI wa Serikali ya Map-
induzi Zanzibar na chama tawala 
wamevutiwa na jinsi Benki ya 
NMB ilivyojipanga kushiriki katika 
shughuli za maendeleo visiwani 
humo na mchango inaoutoa kujen-
ga uchumi imara wa kisasa.

 Wakizungumza wakati wa hafla 
ya Usiku wa Taarab Zanzibar, Jum-
amosi, viongozi hao waliipongeza 
Benki ya NMB kufanya kazi karibu 
na serikali, huku wakiahidi ush-
irikiano wa kutosha na benki hiyo.

 NMB inashiriki kuijenga Zanzi-
bar kupitia huduma zake mbalim-
bali na  imejipanga kushirikiana na 
Serikali ya Dk. Hussein Ali Mwinyi 
kutekeleza miradi mbalimbali.

  Ofisa Mtendaji Mkuu wa NMB, 
Ruth Zaipuna, alisema benki hiyo 
si tu kuwa ina nia ya kusaidia 
maendeleo ya Zanzibar, lakini ina 
msuli wa kuchangia kifedha.

  “Benki ya NMB ina uwezo 
mkubwa kushiriki katika miradi 
mikubwa ya kimkakati. Benki ina 
mezania ya zaidi ya trilioni 7 sasa, 
mtaji na ukwasi wa kutosha,” Zai-
puna alifafanua na kuongeza kuwa 
NMB ni benki ambayo ina uwezo 
na iko tayari kushiriki katika mi-
radi mikubwa ya kimkakati.

  Zaipuna aliongeza: “Mheshim-
iwa Rais, tumejipanga vyema ku-
wahudumia wananchi wa visiwani 
na kusaidia kutimiza maono ya 
serikali mpya.”

  Kuhusu uchumi huo, Zaipuna 
alisema: Benki ya NMB imejipanga 
kushirikiana na serikali kutimiza 
maono yake kwenye uchumi wa 
bluu na tayari tumeanza kwa vi-
tendo. Wiki hii tumetoa elimu 
ya kuwajengea uwezo wavuvi, 
wakulima wa mwani na wavunaji 
wa chumvi.

SMZ yavutiwa 
ushiriki wa NMB
katika uchumi

HABARI zAnzIBAR

Programu Meneja Elimu na Vijana (VSO), Bonavita Eahaihi (katikati), akiwashauri watendaji wa Green House kuzalisha bidhaa 
zenye ubora, Fuoni Kibondeni Zanzibar. PICHA: RAHMA SULEIMAN  

Jumanne desemBa 8, 2020

Maalim Seif ateuliwa kuwa Makamu wa Kwanza wa Rais
 Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

R
AIS wa Zanzibar, Dk. Hussein Ali 
Mwinyi, amemteua Maalim Seif 
Sharif Hamad kuwa Makamu wa 
Kwanza wa Rais wa Zanzibar na 

kukamilisha muundo wa Serikali ya Umoja 
wa Kitaifa, kwa mujibu wa katiba.

Maalim Seif anachukua nafasi hiyo kwa 
mara ya  pili, ambapo kwa mara ya kwanza 
mwaka 2010/2015 alichukua nafasi hiyo, 
baada ya kupata asilimia 49.14 ya kura ka-
tika uchaguzi mkuu wa mwaka 2010 na 
mgombea wa CCM, Dk. Ali Mohamed Shein 
kupata asilimia 50.11.

Wakati huo Maalim Seif alikuwa mgom-
bea urais wa Zanzibar kupitia CUF ambapo 
kwa mara ya kwanza Zanzibar ilianza na 
muundo wa Serikali ya Umoja wa Kitaifa.

Kwa mujibu wa matokeo ya uch-
aguzi mkuu wa mwaka 2020, Chama 
cha  ACT  -Wazalendo kina viti vya majim-
bo manne kwa nafasi ya uwakilishi, lakini 
kiti kimoja kipo wazi baada ya Mwakilishi 
Mteule wa Jimbo la Pandani, Abubakar 
Khamis Bakari, kufariki dunia kabla ya kula 
kiapo.

Ili kukamilisha muundo wa Serikali ya 
Umoja wa Kitaifa, Rais Dk. Mwinyi pia anat-
arajia kujaza nafasi za wizara mbili ambazo 
aliziacha wazi wakati alipounda Baraza la 
Mawaziri.

Wakati akitangaza Baraza la Mawaziri, 
Dk. Mwinyi alisema ametenga nafasi mbili 
ambayo ni Wizara ya Biashara na Viwanda, 
na Wizara ya Afya Maendeleo na   Jinsia 
kwa chama cha upinzani ambapo kime-
fikisha masharti ya katiba ya Zanzibar ya 
kuunda Serikali ya Umoja wa Kitaifa kwa 
mgombea anayepata zaidi ya asilimia 10 ya 
kura za urais.

Kwa mujibu wa taarifa kwa vyombo vya 
habari iliyotolewa juzi na Katibu wa Baraza 
la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi, Dk. 
Abdulhamid Yahya Mzee, uteuzi huo wa 
Maalim Seif umeanza Juzi Desemba, 6,2020.

Aidha, taarifa hiyo ilieleza kwamba kwa 
kuzingatia matakwa ya kifungu cha 9(3) cha 
Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, kina-
chosema kwamba: “Muundo wa Serikali ya 
Mapinduzi ya Zanzibar utakuwa wa Umoja 
wa Kitaifa na utendaji wa kazi zake uta-
fanywa katika utaratibu utakaohakikisha 
kuendelezwa kwa umoja nchini na lengo la 

kufikia demokrasia.”
Hatua hiyo imekuja baada ya Chama cha 

Upinzani cha ACT-Wazalendo kuafika ua-
muzi wa kujiunga na Serikali ya Mapinduzi 
ya Zanzibar Awamu ya Nane itakayokuwa 
na muundo wa Serikali ya Umoja wa Kitaifa.

Katibu Mkuu wa ACT-Wazalendo, Ado 
Shaibu, akizungumza na waandishi wa 
habari juzi, alisema kuwa katika mkutano 
maalum wa kamati kuu ya chama hicho 
wameamua kupendekeza jina la mwana-
chama atakayekuwa Makamu wa Kwanza 
wa Rais wa Zanzibar.

Sambamba na hayo, chama hicho pia, ki-
meruhusu Wajumbe wa Baraza la Wawakili-
shi, wabunge, na madiwani waliochaguliwa 
kukiwakilisha chama hicho na wananchi 
waliowachagua kushiriki kikamilifu katika 
nafasi zao walizochaguliwa.

Mwafaka uliozaa maridhiano ya serikali 
ya umoja wa kitaifa ulitokana na mpasuko 
wa kisiasa uliojitokeza mwaka 2001 baada 
ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2000 na ku-
sababisha zaidi ya watu 30 kupoteza mai-
sha katika maandamano yaliyoitishwa na 
CUF kupinga matokeo ya uchaguzi mkuu 
na matukio yaliokuwa yamejitokeza.
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TAHADHARI: Wasomaji wanatakiwa kuuliza na kuchukua ushauri sahihi kabla ya kutuma fedha, au kuingia katika gharama yoyote kati yake na mtangazaji 

THE GUARDIAN LIMITED hawatahusika kwa malipo au manunuzi yoyote kati ya muuzaji na mnunuaji kwa matangazo yaliyochapishwa katika gazeti hili.
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VIWANJA/MASHAMBA NAfASI zA kAzI 

OFISI ZA MATANGAZO

Mikocheni Industial Area, 

Po.Box 31042, Dar es Salaam. 

Mob: +255 - 745 700 710.

E-mail: advertise@guardian.co.tz, 

website: www.ippmedia.com
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MIKOCHENI INDUSTIAL AREA, 
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N I P A S H E  N I  J I B U  L A K O
NJOO UTANGAZE NASI  

KWA  BEI NAFUU SANA

Tutumie E-mail:  advertise@guardian.co.tz,  au piga simu: 0782253676

PATA MkOPO WA HARAkA kWA 
MASHARTI NAfUU kUTOkA EfL
Mkopo umelenga dharura na mahitaji 
mengine kama vile:
•	 Kuboresha	biashara
•	 Kulipa	kodi	ya	nyumba
•	 Kumalizia	tenda
•	 Kulipa	matibabu	n.k.

Mawasiliano yetu:
Dar	es	salaam	–	0768	928	516.
Arusha	–	0677	226	960.

Nafasi	za	kazi	ya	ualimu	Diploma	

-	Kiswahili	
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-	Kiingereza	

Mawasiliano:	

0783	334653
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